
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานกิจการประจำปีบัญชี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปบีัญชี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
   
       
 
ที่ สอ.ชพ.(ว) 1303/2564 

 23  พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง นำส่งระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน 

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

เรียน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบรายงานประจำปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

  เพ่ือให้การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เสร็จสิ้นไปด้วยดี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
จำกัด ชุดที่ 68 จึงได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้
ผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
หากท่านเห็นว่า ไม่ถูกต้องหรือจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งกลับไปยังสหกรณ์ ภายในวันที่   
8 ธันวาคม 2564  
  และหากพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขประการใด ให้ถือว่าผู้แทนสมาชิกได้รับทราบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 
   
 

(นายเรืองชัย จิตรภิรมย์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด   
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แบบรายงานขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
------------------------ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................... .............นามสกุล....................................................... .....
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  เลขทะเบียนที่.......................................... สงักัดหน่วยงาน/โรงเรียน 
.....................................................................อำเภอ...................................หน่วย................................................. 
ขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ที ่ วาระท่ี หน้าที่ บรรทัดที่ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 
      

      

      
      

      
      

      

      
      

      

      
      

 
(ลงชื่อ) .......................................................................ผู้ขอแก้ไข  

(............................................................................) 
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ............................. 

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ หากท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือจะปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมประการใด โปรดแจ้งกลับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด หรือส่งทาง Line : @ctscc  /  
Fax. 077-576973, และ E-mail : ctscc@hotmail.com ภายในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่  2   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีส้ินสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

**********************************
ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้น 15 คน มาประชุม 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มณีรัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นายสมวงค์ พะลัง รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายถนัด นาคหกวิค รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายสมคิด พานิชเกษม รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายบุญลอย เพียรมาก รองประธานกรรมการคนที่ 5
7. นายอัมรินทร์ นันทโก กรรมการ
8. นายพิชิต ชูลิตรัตน์ กรรมการ
9. นายชำนาญ นาคฉายา กรรมการ
10. นายปรีชา พิมล กรรมการ
11. นายนุกูล พาหุนนท์ กรรมการ
12. นายอนิรุธน์ รัตนทวี กรรมการ
13. นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ กรรมการ
14. นายดำ แพนุ้ย กรรมการและเหรัญญิก
15. นายชัยภูมิ นาคสังข์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสมาชิก ผู้เข้าประชุม จำนวน 1,522 คน จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จำนวน 1,694 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ อุชุภาพ ที่ปรึกษาของสหกรณ์
2. นายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์ ที่ปรึกษาของสหกรณ์
3. นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษาของสหกรณ์
4. นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นายศักดิ์ศิลป์ ลิ่มทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                                          แทนสหกรณ์จังหวัดชุมพร
6. นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
7. นางสาวอาภรณ์ ยาดำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
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เริ่มประชุมเวลา  08.30 น.
นายธนพงศ์   ช่วยชูหนู   พิธกีรในพิธี ขอเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น

พิธีกรกล่าวเชิญชวน คณะกรรมการ และผู้มีเกียรติทุกท่านยืนไว้อาลัย แก่สมาชิกท่ีเสียชีวิตประจำปีบัญชี 
2563 เป็นเวลา 1 นาที ต่อจากนั้นประธานได้ทำการมอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ให้กับ
สมาชิกจำนวน 16 ท่าน ได้แก่

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม  นายบรรจง  โลกมิตร  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ประจำปี
บัญชี พ.ศ. 2563 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม   ชี้แจงถึงการประชุมที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

1. นายอนันต์  ทองแก้ว หน่วยเมือง
2. นายฉลอง  ชมภูผล หน่วยจังหวัด
3. นายสมพร  สายพัทลุง หน่วยท่าแซะ
4. นายสุริยา  พุ่มคง หน่วยทุ่งตะโก
5. นายสง่า  สิทธิวิภัทร หน่วยปะทิว
6. นายสุจริต  แย้มจรัส หน่วยพะโต๊ะ
7. นางเอ  แย้มโสพิศ หน่วยมัธยม
8. นายบุญนำ  รองมาลี หน่วยมัธยม
9. นายบุญจบ  ทองมาก หน่วยเมือง
10.นายแม้นมาศ  พ้นภัย หน่วยเมือง
11.นายสมมิ่ง  พรหมเมศร หน่วยเมือง
12. นายคะนอง  พรหมสุวรรณ หน่วยละแม
13. นายสง่า  ศรีภา หน่วยหน่วยสวี
14. นางมะลิ  รัตนราช หน่วยหลังสวน
15. นายรังสิต  เมนะคงคา หน่วยหลังสวน
16. นายฐานะวัฒน์  เบญจรัส เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
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 เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
  นายธนพงศ์   ช่วยชูหนู   พิธกีรในพิธี ขอเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
พิธีกรกล่าวเชิญชวน คณะกรรมการ และผู้มีเกียรติทุกท่านยืนไว้อาลัย แก่สมาชิกท่ีเสียชีวิตประจำปีบัญชี 
2563 เป็นเวลา 1 นาที ต่อจากนั้นประธานได้ทำการมอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ให้กับ
สมาชิกจำนวน 16 ท่าน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก่อนที่จะดำเนินการประชุม  นายบรรจง  โลกมิตร  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ประจำปี
บัญชี พ.ศ. 2563 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม   ชี้แจงถึงการประชุมที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. นายอนันต์  ทองแก้ว หน่วยเมือง 
2. นายฉลอง  ชมภูผล หน่วยจังหวัด 
3. นายสมพร  สายพัทลุง หน่วยท่าแซะ 
4. นายสุริยา  พุ่มคง หน่วยทุ่งตะโก 
5. นายสง่า  สิทธิวิภัทร หน่วยปะทิว 
6. นายสุจริต  แย้มจรัส หน่วยพะโต๊ะ 
7. นางเอ  แย้มโสพิศ หน่วยมัธยม 
8. นายบุญนำ  รองมาลี หน่วยมัธยม 
9. นายบุญจบ  ทองมาก หน่วยเมือง 
10.นายแม้นมาศ  พ้นภัย หน่วยเมือง 
11.นายสมมิ่ง  พรหมเมศร หน่วยเมือง 
12. นายคะนอง  พรหมสุวรรณ หน่วยละแม 
13. นายสง่า  ศรีภา หน่วยหน่วยสวี 
14. นางมะลิ  รัตนราช หน่วยหลังสวน 
15. นายรังสิต  เมนะคงคา หน่วยหลังสวน 
16. นายฐานะวัฒน์  เบญจรัส เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

1.1.1 ประธานแนะนำตัวแทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดชุมพร ผู้สอบบัญชี แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการ

1.1.2 สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม
ผู้แทนสมาชิก จำนวน 1,694 คน
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน     15 คน
ที่ปรึกษา จำนวน        4 คน
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน      5 คน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน      41 คน

ที่ประชุม   รับทราบ

1.2 ข้อตกลงในการประชุม
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ. 2561ข้อ 78 ในการประชุมใหญ่

สามัญประจำปีกำหนดให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม  ดังนั้นเพ่ือให้การประชุม
ใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563 ในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เพ่ือให้ไม่เสียเวลามากเกินไป อีกทั้งในการประชุมในครั้งนี้สหกรณ์ ฯ ได้ขออนุญาตทางศูนย์โควิดจังหวัด
ชุมพรโดยมีข้อตกลงคือต้องดำเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ได้รับอนุญาตคือ
เวลา 16:30 น จึงขอทำความเข้าใจต่อผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้

1.2.1 จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีจัดส่งให้สมาชิกแล้ว
1.2.2 สมาชิกที่จะอภิปราย ยกมือให้ประธานอนุญาต เมื่อประธานอนุญาต ให้แจ้งชื่อ -สกุล

เลขทะเบียนสมาชิกหน่วยสังกัดที่เป็นสมาชิก 
1.2.3 สมาชิกต้องพูดในประเด็นสั้น กระชับ รัดกุม และไม่พูดส่อเสียดบุคคลอ่ืน
1.2.4 สมาชิกควรรักษามารยาท ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม และให้เกียรติที่ประชุม
1.2.5 ที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หากพูดให้ผู้อื่นเสียหายต้องรับผิดชอบ
1.2.6 ถ้าประธานการประชุมเห็นว่าผู้ใด ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว จะให้ผู้นั้นหยุดอภิปราย

ได้ หรือเห็นว่าผู้อภิปรายใช้วาจาไม่เหมาะสามารถสั่งยุติการอภิปราย หรือถอนคำพูดได้ (ไม่เกิน 2 นาที) 
1.2.7 ญัตติในเรื่องใดเมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแล้ว หรือตกไปแล้ว ผู้แทน

สมาชิกจะเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันนั้นซ้ำอีกไม่ได้
ที่ประชุม   รับทราบ
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1.3  ใบแทรกคำผิดมีทั้งหมดจำนวน 1 หน้า 12 รายการจึงขอให้สมาชิกแก้ไขให้ถูกต้อง
ที่ประชุม   รับทราบ

1.4 เพ่ิมเติมวาระท่ี 4.4 ในหน้า 155 ข้อ 4.9.1 – 4.9.5 
ที่ประชุม   รับทราบ

1.5 กำหนดการประชุมจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ตามที่ขออนุญาตจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิดจังหวัดชุมพร

ที่ประชุม   รับทราบ

1.6 แสดงความยินดีกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดทั้ง 16 ท่าน ประกอบด้วย สมาชิก 
15 ท่านและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 1 ท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในบัญชี 2563 และขอให้ทุกท่าน
และครอบครวัจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 

นายบรรจง    โลกมิตร  ประธานในที่ประชุม   มอบหมายให้ นางสุมาลี  ธรรมวุฒิ  ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทำหน้าที่รายงานกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ตามรายงานการกิจการ
ประจำปีบัญชี 2563 หน้า 6 -60 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในปี 2563 สหกรณ์ ฯ มี สมาชิกที่ 9, 944 คน เป็น
สมาชิกสามัญ 8,066 คน สมาชิกสมทบ 1,878 คน สหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ผลการ
ดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 ประกอบด้วยทุนดำเนินงานเกิน 5 พันล้านบาท ซึ่งทางกรมส่งเสริมจัดว่าเรา
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 7,262 ล้านบาท ในปี 2563 ทุนดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา 148 
ล้านบาท เนื่องจากสหกรณ์มีเงินเหลือจากการที่เก็บเงินจากลูกหนี้ของลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิกนำไปชำระหนี้
สถาบันการเงินภายนอกทำให้ทุนดำเนินงานในส่วนนี้ลดลง ทุนดำเนินงานมาจาก

1. ทุนเรือนหุ้นจำนวน 3,439 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 92 ล้านบาท เนื่องจาก
น โยบ ายการปรับ ระ เบี ยบ ให้ สมาชิ กถื อหุ้ น จะ  5% ลด เหลื อ  2% ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกั บที่
กระทรวงศึกษาธิการให้สมาชิกกำหนดให้สหกรณ์หักเงินของสมาชิกแล้วมีเงินคงเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิก

2. เงินกู้จากสถาบันการเงินภายนอกจำนวน 477 ล้านบาท 
3. เงินรับฝากจากสมาชิกจำนวน 2,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 176 ล้านบาท 
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 1.3  ใบแทรกคำผิดมีทั้งหมดจำนวน 1 หน้า 12 รายการจึงขอให้สมาชิกแก้ไขให้ถูกต้อง 
    ที่ประชุม   รับทราบ 

 1.4 เพ่ิมเติมวาระท่ี 4.4 ในหน้า 155 ข้อ 4.9.1 – 4.9.5  
    ที่ประชุม   รับทราบ 

 1.5 กำหนดการประชุมจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ตามที่ขออนุญาตจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิดจังหวัดชุมพร 

   ที่ประชุม   รับทราบ 

1.6 แสดงความยินดีกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดทั้ง 16 ท่าน ประกอบด้วย สมาชิก 
15 ท่านและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 1 ท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในบัญชี 2563 และขอให้ทุกท่าน
และครอบครวัจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป 

   ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563  
  นายบรรจง    โลกมิตร  ประธานในที่ประชุม   มอบหมายให้ นางสุมาลี  ธรรมวุฒิ  ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทำหน้าที่รายงานกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ตามรายงานการกิจการ
ประจำปีบัญชี 2563 หน้า 6 -60 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากในปี 2563 สหกรณ์ ฯ มี สมาชิกที่ 9, 944 คน เป็น
สมาชิกสามัญ 8,066 คน สมาชิกสมทบ 1,878 คน สหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ผลการ
ดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 ประกอบด้วยทุนดำเนินงานเกิน 5 พันล้านบาท ซึ่งทางกรมส่งเสริมจัดว่าเรา
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 7,262 ล้านบาท ในปี 2563 ทุนดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา 148 
ล้านบาท เนื่องจากสหกรณ์มีเงินเหลือจากการที่เก็บเงินจากลูกหนี้ของลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิกนำไปชำระหนี้
สถาบันการเงินภายนอกทำให้ทุนดำเนินงานในส่วนนี้ลดลง ทุนดำเนินงานมาจาก 
   1. ทุนเรือนหุ้นจำนวน 3,439 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 92 ล้านบาท เนื่องจาก
น โยบ ายการปรับ ระ เบี ยบ ให้ สมาชิ กถื อหุ้ น จะ  5% ลด เห ลือ  2% ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกั บที่
กระทรวงศึกษาธิการให้สมาชิกกำหนดให้สหกรณ์หักเงินของสมาชิกแล้วมีเงินคงเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิก 
  2. เงินกู้จากสถาบันการเงินภายนอกจำนวน 477 ล้านบาท  
  3. เงินรับฝากจากสมาชิกจำนวน 2,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 176 ล้านบาท  
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4. ทุนสำรองและทุนอื่นๆ จำนวน 371 ล้านบาท กำไรสุทธิ 233 ล้านบาท 
ซ่ึงทนุดำเนินงานทั้งหมด คณะกรรมการดำเนินการได้นำมาบริหารให้สมาชิกกู้จำนวน 7,091 

ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 148 ล้านบาท การบริหารลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิกเป็นภารกิจหลักสำคัญของ
คณะกรรมการทุกชุดที่จะบริหารให้ลูกหนี้มีความมั่นคงไม่มีความเสี่ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงในบั้น
ปลายของชีวิต

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นทุกปีและในปี 2563 มีการตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมายอดที่ตั้งที่สงสัยจะสูญที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท การแก้ปัญหาหนี้
สงสัยจะสูญคณะกรรมการแต่ละชุดที่ผ่านมาถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญที่จะมาแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ลุล่วงแต่
เนื่องจากว่ามีสมาชิกที่กู้ไปแล้วเมื่อเกษียณแล้วยังมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอหักจึงต้องแก้ปัญหาต่อไปในส่วนนี้ใน
สหกรณ์มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญแยกเป็นกลุ่มหนี้ 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มลูกหนี้ปกติผิดนัดตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
2. กลุ่มลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
3. กลุ่มลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
4. กลุ่มลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ในแต่ละกลุ่มคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญในเบื้องต้นจากกลุ่มลูกหนี้

ปกติคณะกรรมการจะแก้ปัญหาโดยการเชิญสมาชิกให้มาปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ถ้าหากว่า
แก้ปัญหาโดยการปรับโครงสร้างหนี้ได้หนี้สงสัยจะสูญตัวนี้ถือว่าได้รับการแก้ปัญหาเสร็จสิ้น 100% ถ้าหากว่า
ปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ได้และยังมีการผิดนัดต่อไป คณะกรรมการจะให้ออกจากการเป็นสมาชิกและจะ
ดำเนินการฟ้อง จึงมีลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี และลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทางระเบียบนายทะเบียนยังต้องตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญ 100 เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม แต่การชำระหนี้เป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษา ซึ่งคณะกรรมการมี
มติว่าเมื่อคดีไปสู่ขึ้นศาลแล้วจะให้สมาชิกชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ลูกหนี้ที่เกิดจากการทุจริต 5.3 ล้านบาท
ในส่วนของลูกหนี้ที่เกี่ยวกับการทุจริตของสาขาสวีได้รับการชดใช้ครบถ้วนแล้วจึงไม่ได้ตั้ง จากรายงานจะ
เปรียบเทียบในปี 2562 กับปี 2563 ลดลงแต่ทำไมหนี้สงสัยจะสูญถึงเพ่ิมขึ้นมาจากระเบียบนายทะเบียนที่
เปลี่ยนไปในปี 2562 มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนปี 2544 ทางนายทะเบียนให้เอาหุ้นมา
ตัดหนี้ก่อนหนี้ที่เหลือเอาไปจัดชั้นตามตามเวลาที่ผิดนัดถ้าสี่เดือนตั้ง 20 เปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไรให้เอาหุ้นมา
ตัดก่อนแต่ระเบียบนายทะเบียนปี 2563 ไม่ให้เอาหุ้นมาตัดแล้ว เพราะฉะนั้นรายที่ตั้งไปแล้วในปี 2562 มาตั้ง
ในปี 2563 ซึ่งเคยเอาหุ้นไปลดไม่ได้แล้วในส่วนนี้เลยกลายเป็นหนี้สงสัยจะสูญที่เพ่ิมขึ้น อีกประการหนึ่งคือใน
ส่วนของสมาชิกที่กู้พิเศษ ปี 2562 ระเบียบปี 2544 ให้ใช้ราคาประเมินที่กรรมการประเมินครึ่งหนึ่งของราคา
ประเมินซึ่งคณะกรรมการประเมินมาตัดหนี้ก่อนที่เหลือไปตั้งหนี้สงสัยจะสูญถ้า สมาชิกกู้ 
3 ล้านบาท คณะกรรมการประเมินต้องต้องประเมินให้ 3 ล้านบาท ระเบียบนายทะเบียนปี 2544 ให้เอา 1.5 
ล้านบาท มาตัดหนี้ก่อน หนี้ที่เหลือนำมาจัดชั้นแต่ในปี 2563 ระเบียบนายทะเบียนปี 2563 ให้นำราคา
ประเมินของที่ดินไม่ให้ใช้ราคาประเมินของคณะกรรมการ เมื่อกรมมีระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ตัวเลขใน

5
เอกสารประกอบรายงานกิจการประจําปบัญชี 2564

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูชุมพร จํากัด (นายชัยภูมิ  นาคสังข)



6

การตั้งหนี้สงสัยจะสูญซึ่งใช้ราคาประเมินของสำนักงานที่ดินมาตัดนี้ก่อนลดลง ทำให้ยอดหนี้ที่มาตั้งเพ่ิมขึ้นจึง
เป็นเหตุให้หนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 เพ่ิมขึ้น ส่วนของคดีคณะกรรมการในปี 2563 ได้ดำเนินการให้สมาชิก
ติดตามให้สมาชิกมาชำระหนี้หมด 2 สัญญา ทำสัญญาใหม่ 68 สัญญามีสมาชิกส่งชำระปกติ 17 ราย ติดต่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดหักเก็บได้ 43 สัญญาให้ออกและฟ้อง 20 สัญญา

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี คดีที่พบในปี 2558 ซึ่งมีความเสียหาย 6.5 ล้านบาท ได้รับ
คืนตามคำพิพากษาแล้วจำนวน 1.2 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการยังติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใช้ ล่าสุด
คณะกรรมการได้มีมติให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษทางวินัยแต่ว่าไม่ได้ฟ้องให้ชดใช้ตามสัดส่วนซึ่งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายทำหนังสือให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชดใช้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนของ
คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดี 6.5 ล้านบาท ที่แจ้งความเพ่ิม อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ให้ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ ขอเอกสารหลายรอบ ความคืบหน้าพอสมควร คดีที่
อดีตรองผู้จัดการสาขาชุมพรซึ่งฟ้องสหกรณ์กรรมการและผู้จัดการที่ฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทศาลชั้นต้น
ยกฟ้องตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้ว คดีที่อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในคดี 6.5
ล้านบาท ถูกลงโทษทางวินัย แต่ต่อมาขอลาออกขอสหกรณ์ให้จ่ายเงินบำเหน็จเงินเพ่ิมตามกฎหมายแรงงาน
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ่ายเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ย ส่วนเงินบำเหน็จศาลยกฟ้องอดีตเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบัญชี
อุทธรณ์ ผลการอุทธรณ์ คือศาลยกฟ้อง เงินเดือนที่ศาลชั้นต้นให้จ่ายไปไม่ให้จ่ายคณะกรรมการตอนนี้เรียกเงิน
ที่จ่ายตามศาลชั้นต้นได้คืนมา ส่วนความเสียหายของสาขาสวีในเรื่องทางแพ่ง สหกรณ์ได้รับการชดใช้ครบถ้วน 
ในส่วนของคดีอาญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด คดีผู้รับประโยชน์ฟ้องผู้จัดการมรดกและ
สหกรณ์เรื่องที่สหกรณ์ให้ผู้จัดการมรดกถอนเงิน 5.3 ล้าน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำเลยทั้ง
สองคือผู้จัดการมรดกและสหกรณ์ร่วมรับผิดชอบเงินในส่วนนี้ให้กับผู้รับประโยชน์ซึ่งความคืบหน้าคือจำเลยที่ 
1 ยื่นฎีกาส่วนสหกรณ์ไม่ยื่นฎีกา ในส่วนของวินัยคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนทางวินัยดำเนินได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้ส่งเรื่องการสอบสวนทางวินัยให้กับคณะกรรมการมีมติว่าให้คดีถึงที่สุดแล้ว จะให้นำ
เรื่องวินัยพิจารณา คดีที่เกี่ยวข้องอันนี้คือในคดีนี้เป็นคดีอาญาทางสหกรณ์ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้จัดการ
มรดกเรื่องที่ไปแจ้งสมุดหาย อยู่ในระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน คดีที่สมาชิก 119 คนฟ้อง
สหกรณ์คืนเรียกคืนเงินกองทุน 1.8 ล้านบาท ศาลพิพากษาให้ชำระเต็มจำนวนสหกรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์

ที่ประชุม    รับทราบ
3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี 2563

นายบรรจง    โลกมิตร  ประธานในที่ประชุม   มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ปริญญา   พงศ์กาสอ 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ หน้า 55 – 60 โดยสรุป
ดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมาชื่นชมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่พยายามจะแก้ปัญหา
ต่างๆของสหกรณ์ และการตรวจสอบคือการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประจำปีบัญชี 2563 สิ่ง
เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67 แต่จะเกิดขึ้นอยู่ระหว่างปี 2555 ถึง 2560
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การตั้งหนี้สงสัยจะสูญซึ่งใช้ราคาประเมินของสำนักงานที่ดินมาตัดนี้ก่อนลดลง ทำให้ยอดหนี้ที่มาตั้งเพ่ิมขึ้นจึง
เป็นเหตุให้หนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 เพ่ิมขึ้น ส่วนของคดีคณะกรรมการในปี 2563 ได้ดำเนินการให้สมาชิก
ติดตามให้สมาชิกมาชำระหนี้หมด 2 สัญญา ทำสัญญาใหม่ 68 สัญญามีสมาชิกส่งชำระปกติ 17 ราย ติดต่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดหักเก็บได้ 43 สัญญาให้ออกและฟ้อง 20 สัญญา 
  รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี คดีที่พบในปี 2558 ซึ่งมีความเสียหาย 6.5 ล้านบาท ได้รับ
คืนตามคำพิพากษาแล้วจำนวน 1.2 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการยังติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใช้ ล่าสุด
คณะกรรมการได้มีมติให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษทางวินัยแต่ว่าไม่ได้ฟ้องให้ชดใช้ตามสัดส่วนซึ่งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายทำหนังสือให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชดใช้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนของ
คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดี 6.5 ล้านบาท ที่แจ้งความเพ่ิม อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ให้ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ ขอเอกสารหลายรอบ ความคืบหน้าพอสมควร คดีที่
อดีตรองผู้จัดการสาขาชุมพรซึ่งฟ้องสหกรณ์กรรมการและผู้จัดการที่ฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทศาลชั้นต้น
ยกฟ้องตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้ว คดีที่อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในคดี 6.5
ล้านบาท ถูกลงโทษทางวินัย แต่ต่อมาขอลาออกขอสหกรณ์ให้จ่ายเงินบำเหน็จเงินเพ่ิมตามกฎหมายแรงงาน
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ่ายเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ย ส่วนเงินบำเหน็จศาลยกฟ้องอดีตเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบัญชี
อุทธรณ์ ผลการอุทธรณ์ คือศาลยกฟ้อง เงินเดือนที่ศาลชั้นต้นให้จ่ายไปไม่ให้จ่ายคณะกรรมการตอนนี้เรียกเงิน
ที่จ่ายตามศาลชั้นต้นได้คืนมา ส่วนความเสียหายของสาขาสวีในเรื่องทางแพ่ง สหกรณ์ได้รับการชดใช้ครบถ้วน  
ในส่วนของคดีอาญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด คดีผู้รับประโยชน์ฟ้องผู้จัดการมรดกและ
สหกรณ์เรื่องที่สหกรณ์ให้ผู้จัดการมรดกถอนเงิน 5.3 ล้าน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำเลยทั้ง
สองคือผู้จัดการมรดกและสหกรณ์ร่วมรับผิดชอบเงินในส่วนนี้ให้กับผู้รับประโยชน์ซึ่งความคืบหน้าคือจำเลยที่ 
1 ยื่นฎีกาส่วนสหกรณ์ไม่ยื่นฎีกา ในส่วนของวินัยคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนทางวินัยดำเนินได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้ส่งเรื่องการสอบสวนทางวินัยให้กับคณะกรรมการมีมติว่าให้คดีถึงที่สุดแล้ว จะให้นำ
เรื่องวินัยพิจารณา คดีที่เกี่ยวข้องอันนี้คือในคดีนี้เป็นคดีอาญาทางสหกรณ์ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้จัดการ
มรดกเรื่องที่ไปแจ้งสมุดหาย อยู่ในระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน คดีที่สมาชิก 119 คนฟ้อง
สหกรณ์คืนเรียกคืนเงินกองทุน 1.8 ล้านบาท ศาลพิพากษาให้ชำระเต็มจำนวนสหกรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ 
   ที่ประชุม    รับทราบ 
 3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี 2563 
  นายบรรจง    โลกมิตร  ประธานในที่ประชุม   มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ปริญญา   พงศ์กาสอ 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ หน้า 55 – 60 โดยสรุป
ดังนี้ 
  ในรอบปีที่ผ่านมาชื่นชมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่พยายามจะแก้ปัญหา
ต่างๆของสหกรณ์ และการตรวจสอบคือการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประจำปีบัญชี 2563 สิ่ง
เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67 แต่จะเกิดขึ้นอยู่ระหว่างปี 2555 ถึง 2560 
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กรรมการทุกชุดที่เข้ามาบริหารต่อจากนี้จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่แก้ไขคงจะเป็นมีหนี้หรือเอ็นพีแอล
เพ่ิมขึ้น สมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญมีอยู่ไม่กี่รายแต่มันสร้างปัญหาให้กับสหกรณ์จำนวน 200 
กว่าล้านบาท สาเหตุมาจากประการแรกการกู้ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ให้กู้เกินสิทธิ์ที่เงินในบัญชีไม่พอหักติด
ลบ เช่นกู้ 3 สัญญาเงินเดือนติดลบทั้ง 3 สัญญา อันนี้คือปัญหาของสหกรณ์สมาชิกต้องรับรู้ไหมต้องรับรู้เพราะ
สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นคือ npl ของสหกรณ์เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตาช่วย
ดูแล ประเด็นที่ 2 การอนุมัติโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่ประเมินราคาสูงกว่าที่สำนักงานที่ดินประเมินราคา
ไว้เกิดขึ้นหลายๆคดีที่สหกรณ์ดำเนินการมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ เช่น กรณีของนางสาวชลธิชา  จงพิกุล 
สำนักงานที่ดินประเมินเท่าไหร่คณะกรรมการประเมินเท่าไหร่ เมื่อขายหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าเงินไม่พอกับ
เงินที่กู้ไป ประเด็นที่ 3 นโยบายของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกัน มีอยู่ยุคหนึ่งสหกรณ์ฟูเฟ่ืองมากที่กู้
เช้าได้สาย กู้สายได้เย็น แต่วันนี้ไม่ละเอียด มีการตรวจสอบที่ไม่สมบูรณ์แบบมีการตรวจสอบที่ไม่รอบคอบทำ
ให้เกิดปัญหาขึ้นมา

วงเงินที่อนุมัติให้กู้เกินความสามารถในการชำระหนี้ ให้กู้ 3.5 ล้านบาท เมื่อเกษียณอายุ
ราชการเงินบำนาญไม่พอชำระหนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น คณะกรรมการต้องมาเริ่มดำเนินการแก้ปัญหาให้เรื่อง
การปรับโครงสร้างหนี้ แต่ปรากฏว่าบางรายชำระถึงอายุ 80 ปี 2 ล้านกว่าบาท เมื่อครบอายุ 80 ปีปรากฏว่า
เดือนสุดท้ายเหลืออีกล้านกว่าบาทถามว่าเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้ คณะกรรมการชุดต่อๆไป จะต้องแก้ปัญหา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันนี้คณะกรรมการได้แก้แล้วแต่มันจะเป็นปัญหาต่อๆไปให้กับสหกรณ์อีกยังไม่สามารถที่
จะหาหนทางหรือหาวิธีการที่จะมารองรับได้ การอนุมัติเงินกู้โดยคณะกรรมการประจำหน่วยที่ผ่านมา
คณะกรรมการประจำหน่วยซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการอนุมัติให้กู้อนุมัติเงินกู้ ที่เราตรวจพบ
คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันไม่อนุมัติให้บุคคลนี้กู้แต่หลังจากนั้นมาอีกไม่ก่ีวัน กรรมการให้กู้มันเกิดขึ้น
อย่างไร ถ้าสมาชิกไม่มีปัญญาที่จะส่งใครจะรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในอดีตต้องช่วยกันแก้ปัญหา

การดำเนินคดีความต่างๆ ในสหกรณ์มันเกิดขึ้นมากมายหลังจากที่ค้นพบว่ามีการทุจริตใน
สหกรณ์มันอาจจะเกิดขึ้นในปีไหนตามแต่คณะกรรมการทุกชุดที่เข้ามาต้องร่วมกันแก้ปัญหาร่วมแก้ไข บางคดี
ยังไม่ถึงที่สุดแต่คณะกรรมการยุติก่อน ยกตัวอย่างเช่น กรณีการทุจริตที่สาขาสวีที่มีการฟ้องร้องศาลแรงงาน
ศาลชั้นต้นบอกว่าไม่ให้จ่ายเงินค่าชดเชยอะไรทั้งสิ้นแก่รองผู้จัดการ รองผู้จัดการอุทธรณ์อุทธรณ์ศาลพิพากษา
ให้จ่ายค่าชดเชยตามพ.ร.บ.แรงงานศาลชั้นต้นไม่ให้จ่ายศาลอุทธรณ์ให้จ่ายควรที่จะฎีกา หลายๆคดีขอให้
คณะกรรมการดำเนินการให้ถึงที่สุดก่อนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก เรื่องของคดีความของกรณีของ 
6.5 ล้านบาท ที่มีการทุจริตที่สาขาสำนักงานใหญ่หลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วสหกรณ์จังหวัดสั่งการให้รายงาน
ผลการปฏิบัติตตามคำพิพากษาทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่ผลดำเนินการดำเนินการยังไม่สิ้นสุด สุดท้าย
สหกรณ์จังหวัดสั่งการให้ดำเนินการฟ้อง 
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เรื่องการกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์สหกรณ์ควรที่จะมีการให้มันชัดเจน และการใช้
จ่ายเงินสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานราชการได้เสนอทางสหกรณ์ ให้หน่วยงานที่ขอใช้เงินสาธารณประโยชน์
รายงานการใช้จ่ายเงินใช้ไปอย่างโปร่งใสมีหลักฐาน เรื่องของด้านการเงินค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทำได้ดี ได้
ดำเนินการอย่างดีเยี่ยม การรับเงินฝากธุรกิจสินเชื่อทางฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบแล้ว
ดำเนินการถูกต้อง

ที่ประชุม   รับทราบ
นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 สอบถาม เกี่ยวกับระเบียบของ

นายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตัดหนี้สงสัยจะสูญในปีบัญชี 2563 ที่ให้หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่
ไม่อนุญาตใหน้ำหุ้นมาตัดหนี้ ซึ่งมีผลทำให้การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสมาชิกเลยได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนน้อย ลง
แต่ปัจจุบันนี้ที่ทราบว่าระเบียบนี้อนุญาตให้นำหุ้นมาตัดหนี้ได้แล้วถูกต้องไหมหรือไม่

นายจิรวัฒน์   อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงว่า ในปีบัญชีนี้ให้นำหุ้นมาตัดหนี้สงสัยจะ
สูญก่อน ซึ่งที่จริงแล้วมีหนังสือมาหลังจากได้ตรวจรับรองบัญชีไปแล้ว ซึ่งเราได้ดำเนินการทำวาระแล้วรับรอง
บัญชีไปเสร็จสิ้นแล้ว

นายศักดิ์ศิลป์   ลิ่มทอง  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชุมพร  ชี้แจงว่า  หนังสือนี่พ่ึงมาจากอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอายุระหว่างที่สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบยังไม่เสร็จ จึงขอชี้แจงเองในกรณีหักลบกลบหนี้
ตามกฎหมายสหกรณ์และตามข้อบังคับของสหกรณ์เลยว่ากรณีที่สมาชิกยังไม่พ้นจากสมาชิกภาพห้ามไม่ให้เอา
หุ้นหักลบกลบหนี้  หนังสือฉบับล่าสุดเป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังตรวจสอบอยู่ว่าลักษณะเจตนาว่า 
เมื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติหรือเป็นเหตุให้พ้นหรือต้องให้ออกจากสหกรณ์แล้วทำไมไม่ให้ออกเพ่ือบรรเทาในส่วน
ของค่าใช้จ่ายหรือการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์ให้เอาหุ้นมาหักลบกลบหนี้  

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 เสนอให้มีการตั้งรางวัลนำจับ
หรือแต่งตั้งทนายความนอกเหนือจากที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความของสหกรณ์ 
ให้เสร็จสิ้น  และขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ดำเนินการแบ่งอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการในการพิจารณาการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่กรณีที่มีความผิดฐานทุจริตเป็นลำดับขั้นตอน

นายสมใจ   สันติยานนท์   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09806 สอบถามว่า จากรายงาน
กิจการของสหกรณ์พบว่า มีการทุจริตของสหกรณ์กรณีกรณีของนางสาวชลธิชา  จงพิกุลกับพวก ซึ่งสหกรณ์
จังหวัดให้รายงานความเคลื่อนไหวทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ทางคณะกรรมการชุดที่ 67 ได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษากฎหมายไปจัดการหาผู้รับผิดชอบให้ชดใช้ตามสัดส่วนคืนบางส่วน ขอเรียนถามว่าเมื่อสหกรณ์จะ
เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่เรียกค่าเสียหายให้ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องไปขอให้รับผิดชอบตามสัดส่วน

นายจิรวัฒน์   อุมาบล  ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ที่ฟ้องตามสัดส่วนเพราะว่าไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดคนที่ถูกฟ้องเพ่ิมเติมทีหลังถูกมีมติทีหลังนั้นคือคนที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแต่
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  เรื่องการกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์สหกรณ์ควรที่จะมีการให้มันชัดเจน และการใช้
จ่ายเงินสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานราชการได้เสนอทางสหกรณ์ ให้หน่วยงานที่ขอใช้เงินสาธารณประโยชน์
รายงานการใช้จ่ายเงินใช้ไปอย่างโปร่งใสมีหลักฐาน เรื่องของด้านการเงินค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทำได้ดี  ได้
ดำเนินการอย่างดีเยี่ยม การรับเงินฝากธุรกิจสินเชื่อทางฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบแล้ว
ดำเนินการถูกต้อง 
   ที่ประชุม   รับทราบ 
  นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 สอบถาม เกี่ยวกับระเบียบของ
นายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตัดหนี้สงสัยจะสูญในปีบัญชี 2563 ที่ให้หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่
ไม่อนุญาตใหน้ำหุ้นมาตัดหนี้ ซึ่งมีผลทำให้การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสมาชิกเลยได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนน้อย ลง
แต่ปัจจุบันนี้ที่ทราบว่าระเบียบนี้อนุญาตให้นำหุ้นมาตัดหนี้ได้แล้วถูกต้องไหมหรือไม่ 
  นายจิรวัฒน์   อุมาบล  ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงว่า  ในปีบัญชีนี้ให้นำหุ้นมาตัดหนี้สงสัยจะ
สูญก่อน ซึ่งที่จริงแล้วมีหนังสือมาหลังจากได้ตรวจรับรองบัญชีไปแล้ว ซ่ึงเราได้ดำเนินการทำวาระแล้วรับรอง
บัญชีไปเสร็จสิ้นแล้ว 
  นายศักดิ์ศิลป์   ลิ่มทอง  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชุมพร  ชี้แจงว่า  หนังสือนี่พ่ึงมาจากอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอายุระหว่างที่สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบยังไม่เสร็จ จึงขอชี้แจงเองในกรณีหักลบกลบหนี้
ตามกฎหมายสหกรณ์และตามข้อบังคับของสหกรณ์เลยว่ากรณีที่สมาชิกยังไม่พ้นจากสมาชิกภาพห้ามไม่ให้เอา
หุ้นหักลบกลบหนี้  หนังสือฉบับล่าสุดเป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังตรวจสอบอยู่ว่าลักษณะเจตนาว่า 
เมื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติหรือเป็นเหตุให้พ้นหรือต้องให้ออกจากสหกรณ์แล้วทำไมไม่ให้ออกเพ่ือบรรเทาในส่วน
ของค่าใช้จ่ายหรือการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์ให้เอาหุ้นมาหักลบกลบหนี้   
  นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 เสนอให้มีการตั้งรางวัลนำจับ
หรือแต่งตั้งทนายความนอกเหนือจากที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความของสหกรณ์ 
ให้เสร็จสิ้น  และขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ดำเนินการแบ่งอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการในการพิจารณาการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่กรณีที่มีความผิดฐานทุจริตเป็นลำดับขั้นตอน 
  นายสมใจ   สันติยานนท์   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09806 สอบถามว่า จากรายงาน
กิจการของสหกรณ์พบว่า มีการทุจริตของสหกรณ์กรณีกรณีของนางสาวชลธิชา  จงพิกุลกับพวก ซึ่งสหกรณ์
จังหวัดให้รายงานความเคลื่อนไหวทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ทางคณะกรรมการชุดที่ 67 ได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษากฎหมายไปจัดการหาผู้รับผิดชอบให้ชดใช้ตามสัดส่วนคืนบางส่วน ขอเรียนถามว่าเมื่อสหกรณ์จะ
เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่เรียกค่าเสียหายให้ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องไปขอให้รับผิดชอบตามสัดส่วน 
  นายจิรวัฒน์   อุมาบล  ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า  ที่ฟ้องตามสัดส่วนเพราะว่าไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดคนที่ถูกฟ้องเพ่ิมเติมทีหลังถูกมีมติทีหลังนั้นคือคนที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในแต่
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ละสัญญาเกี่ยวข้องแค่นั้นครับตรงอ่ืนไม่มีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องจึงไม่ได้ฟ้องทั้งหมดและถ้าฟ้องทั้งหมด
ทนายความคงทำไม่ได้ในฐานะทนายความเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไร เหตุการณ์ที่ไม่ผิดเราฟ้องเขาไม่ได้เหตุที่
ฟ้องเพราะว่าเขาไปลงลายมือชื่อในสัญญาเป็นคนที่สองต่อจากชลธิชา

ตามที่ผู้ตรวจสอบได้รายงานไปว่าคดีบางคดีไม่อุทธรณ์เป็นไปตามกฎหมาย  ขอชี้แจงว่า
เป็นไปตามกฎหมายแล้ว หลักแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาส่วนคดีบางคดีต้องอุทธรณ์หรือฎีกาเพราะว่าไม่มี
หลักแนวการวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานไว้จะต้องทำให้ถึงที่สุด เช่นคดีกองทุน 1% กรรมการชุดปัจจุบันได้มีมติ
ให้อุทธรณ์คำพิพากษาและยื่นไปแล้วซ่ึงในศาลอุทธรณ์ภาค 8 แผนกคดีผู้บริโภคได้วินิจฉัยในคดีหนึ่งว่าการ
จัดตั้งกองทุน 1% นี้เป็นไปตามความมุ่งหมายของสมาชิกและเป็นไปตามหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ และข้อ 
2 ของผู้ตรวจสอบกิจการ 5 ในหน้าที่ 516 ที่อ้างว่าเพ่ิงมีมติไปแจ้งความดำเนินคดี จริงๆ แล้วคณะกรรมการ
ชุดที่ 65 ถ้ามีมติให้ไปแจ้ง ผู้ตรวจคงจะสับสน ส่วนที่ฟ้องใหม่เป็นเรื่องเงินกู้ส่วนตัวของชลธิชาแล้วเป็นการ
ปล่อยกู้เกินสิทธิ ฟ้องตามมติคณะกรรมการ

นายประสิทธิ์   มุจลินทร์   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07303 สอบถามว่า ระเบียบว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามที่รายงานของท่านผู้ตรวจสอบกิจการใหม่เดือนตุลาคม 2563 เป็นข้อสังเกตว่า
สหกรณ์ไม่ได้ส่งร่างระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปยังนายทะเบียนทำให้ระเบียบดังกล่าวไม่มีผล
บังคับใช้ และจากข้อสังเกตของท่านผู้ตรวจสอบกิจการนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดได้ดำเนินการตาม
ข้อสังเกตของท่านผู้ตรวจสอบกิจการหรือยัง

นายจิรวัฒน์  อุมาบล  ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า  ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ทีอ่ยู่ในเล่มและอยู่ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ไม่ได้ส่งให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ และไม่สามารถใช้ได้ ตอนนี้
ต้องถือใช้ระเบียบ พ.ศ. 2549 และทางคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ยกร่างระเบียบที่ไม่ขัดกับกฎหมายและไม่
หลีกเลี่ยงกฎหมายส่งเสริมร่างให้ทางผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และทางฝ่ายนิติก่อนเห็นชอบแล้ว และมติ
คณะกรรมการชุด 67 มติเห็นชอบในระเบียบใหม่ และกำลังส่งร่างส่งระเบียบไปให้นายทะเบียนให้ความ
เห็นชอบ  โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขป คือ “หน้าบัญชีที่ฝากออมทรัพย์พิเศษจะมีบัญชีคู่ไม่ได้จะต้องมีบัญชี
เดียวคือเหมือนบัญชีออมทรัพย์ปกติและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดสูงกว่าเงินฝากประจำหักด้วยภาษีแล้วจะสูง
กว่าไม่ได้เพราะเป็นคำแนะนำของนายทะเบียน”

นายจำรูญ   พิทักษ์พิมพ์เจริญ  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 03300 สอบถามว่า ตามที่ฝ่าย
ตรวจสอบและรายงานในเรื่องของหนี้สงสัยจะสูญซึ่งมันจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นและทางสหกรณ์ได้ไปพบ
ข้าราชการบำนาญประจำปีมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ฝ่ายตรวจสอบรายงานว่าหนี้สงสัยจะสูญมีอยู่หลายสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการอนุมัตขิองคณะกรรมการ อยากทรารายชื่อคณะกรมการที่อนุมัตทิี่ทำให้เกดิหนี้สงสัยจะสูญขึ้น

ประธาน  กล่าวว่า ขอให้ทำหนังสือมายังสหกรณ์
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นายเกรียงศักดิ์   จังคสุต  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 ชี้แจง เรื่องของกองทุน 1% นั้น
ถ้าเป็นเรื่องท่ีถูกต้องตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ดี แตใ่นเมื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนที่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ควรเกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งนี้ ดังนั้นหลังจากที่ได้ทำเรื่องร้องเรียนต่อนายทะเบียนต่อฝ่าย
ดำเนินการในสมัยปี 2562 เรื่องข้อยุติมา และในต้นปี 2563 มีการคืนเงินกองทุนให้กับสมาชิกเพียง 33 กว่า
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อกลุ่มแกนนำของสมาชิกเห็นว่าเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการคืนเงินจึงได้มีการลงชื่อหลายร้อย
รายชื่อส่งถึงประธานให้ดำเนินการคือ คืนเงินให้สมาชิกที่จะไปเข้ากองทุนฯ 100% แต่เพิกเฉย ในเมื่อเพิกเฉย
มันจำเป็นที่สมาชิกจะต้องยื่นเรื่องฟ้องศาล และเมื่อศาลชั้นต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศาล
ชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คืนเงินเต็มจำนวนหรือว่า 100% พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ให้กับสมาชิกที่มีรายชื่อทั้งหมด 118 รายชื่อที่ยื่นฟ้อง ดังนั้นเมื่อที่ปรึกษาได้บอกที่ประชุมแห่งนี้
เมื่อสักครู่ว่าจะมีการอุทธรณ์ส่วนคำอุทธรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนั้นท่านยังไม่บอก ขอขยายความในเรื่องคดีนี้ว่า 
การอุทธรณ์ในคดีนี้ สามารถอุทธรณ์ได้และสามารถที่จะถึงศาลสูงสุดคือศาลฎีกาได้ แต่ข้อกฎหมายการ
อุทธรณ์จะต้องมีเงินของผู้ฟ้องแต่ละรายเกิน 50,000.00 บาท แต่ใน 118 ราย ไม่มีใครสักคนเดียวที่มีวงเงิน
พร้อมเกิน 50,000 บาท ดังนั้นสมาชิกพิจารณาเองว่าศาลอุทธรณ์ไม่รับแน่นอน แต่ถ้ากรณีฎีกาต้องเกิดถึง 
20,000.00 บาท ดังนั้นเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกที่เหลือเดี๋ยวหลงทางผิดคิดว่าอย่างอ่ืนต่อ

ประธาน  ชี้แจงว่า  ขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในระหว่างศาลอุทธรณ์ต้องรอว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษา
ว่าอย่างไร

นายอรรถเวช   มากกำเนิด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02765 สอบถามเรื่องการแต่งตั้งที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ว่าได้ค่าตอบแทนหรือไม่  และสอบถามสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ด้วย

ประธาน ชี้แจงว่า การแต่งตั้ งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์  ฯ นั้น 
ดำเนินการไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น สำหรับสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563
นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเป็นผู้รายงานผ่านระบบระบบ Video Conference ในรายงานกิจการหน้า 62-89
นายประเสริฐ   สุขณีวัฒน์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 สอบถามว่า จากรายงานงบ

การเงินปีบัญชี 2563 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเอาเงินส่วนไหนไปลงทุน และลงทุนอะไร ทั้งๆที่ มติที่ประชุม
ส่วนใหญ่ไม่ให้คณะกรรมการเอาเงินไปลงทุน   และรายงานของผู้ที่ตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจาก
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  นายเกรียงศักดิ์   จังคสุต  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 ชี้แจง เรื่องของกองทุน 1% นั้น
ถ้าเป็นเรื่องท่ีถูกต้องตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ดี แตใ่นเมื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนที่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ควรเกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งนี้  ดังนั้นหลังจากที่ได้ทำเรื่องร้องเรียนต่อนายทะเบียนต่อฝ่าย
ดำเนินการในสมัยปี 2562 เรื่องข้อยุติมา และในต้นปี 2563 มีการคืนเงินกองทุนให้กับสมาชิกเพียง 33 กว่า
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อกลุ่มแกนนำของสมาชิกเห็นว่าเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการคืนเงินจึงได้มีการลงชื่อหลายร้อย
รายชื่อส่งถึงประธานให้ดำเนินการคือ คืนเงินให้สมาชิกที่จะไปเข้ากองทุนฯ 100% แต่เพิกเฉย ในเมื่อเพิกเฉย
มันจำเป็นที่สมาชิกจะต้องยื่นเรื่องฟ้องศาล และเมื่อศาลชั้นต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศาล
ชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คืนเงินเต็มจำนวนหรือว่า 100% พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ให้กับสมาชิกที่มีรายชื่อทั้งหมด 118 รายชื่อที่ยื่นฟ้อง ดังนั้นเมื่อที่ปรึกษาได้บอกที่ประชุมแห่งนี้
เมื่อสักครู่ว่าจะมีการอุทธรณ์ส่วนคำอุทธรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนั้นท่านยังไม่บอก ขอขยายความในเรื่องคดีนี้ว่า 
การอุทธรณ์ในคดีนี้ สามารถอุทธรณ์ได้และสามารถที่จะถึงศาลสูงสุดคือศาลฎีกาได้  แต่ข้อกฎหมายการ
อุทธรณ์จะต้องมีเงินของผู้ฟ้องแต่ละรายเกิน 50,000.00 บาท  แต่ใน 118 ราย ไม่มีใครสักคนเดียวที่มีวงเงิน
พร้อมเกิน 50,000 บาท ดังนั้นสมาชิกพิจารณาเองว่าศาลอุทธรณ์ไม่รับแน่นอน แต่ถ้ากรณีฎีกาต้องเกิดถึง 
20,000.00 บาท ดังนั้นเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกที่เหลือเดี๋ยวหลงทางผิดคิดว่าอย่างอ่ืนต่อ 

  ประธาน  ชี้แจงว่า  ขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในระหว่างศาลอุทธรณ์ต้องรอว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษา
ว่าอย่างไร 

  นายอรรถเวช   มากกำเนิด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02765 สอบถามเรื่องการแต่งตั้งที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ว่าได้ค่าตอบแทนหรือไม่  และสอบถามสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ด้วย 
  ประธาน ชี้แจงว่า การแต่งตั้ งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์  ฯ นั้น 
ดำเนินการไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น  สำหรับสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
  นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นผู้รายงานผ่านระบบระบบ Video Conference ในรายงานกิจการหน้า 62-89 
  นายประเสริฐ   สุขณีวัฒน์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 สอบถามว่า จากรายงานงบ
การเงินปีบัญชี 2563 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเอาเงินส่วนไหนไปลงทุน และลงทุนอะไร ทั้งๆที่ มติที่ประชุม
ส่วนใหญ่ไม่ให้คณะกรรมการเอาเงินไปลงทุน   และรายงานของผู้ที่ตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจาก
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ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดซึ่งผู้
ตรวจสอบบอกว่าเกิดจากการทุจริตสูงกว่าข้อผิดพลาดทุจริตเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 
การตั้งใจและละเว้นข้อมูล การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จและการแทรกแซงกิจการภายใน ทั้งๆ ที่สหกรณ์มีการ
อบรมธรรมาภิบาล ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์อย่างมากมาย และในปีบัญชี 2563 ไม่พบการทุจริต
ขอให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติได้ระบุเก่ียวการสอบบัญชีมีพัฒนาดีขึ้นไม่มีการทุจริตตรงไปตรงมาโปร่งใส  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 สหกรณ์ได้
ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์จำนวน 1.4 ล้านบาทเศษ หุ้นชุมนุมสหกรณ์ครูไทย หุ้นของสหประกันชีวิต โดย
ผลตอบแทนที่ได้มาในปี 2563 มาจากผู้ชุมนุมของผู้ชุมนุมของครูไทยและชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนชุมนุมออมทรัพย์ที่ประกาศจ่ายอยู่ที่ 5.3 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้เงิน
ลงทุนสหกรณ์สามารถลงทุนได้ตามพ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 62 และในการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขของ
ผู้สอบบัญชีจะมีประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีแล้วดูระดับความมีสาระสำคัญของสินทรัพย์หนี้สินของ
สหกรณ์ในงบการเงิน ถ้ารายการไหนหาที่สุ่มตรวจแล้วไม่กระทบกับรายงานหรือระเบียบกฎข้อบังคับของ
สหกรณ์รวมถึงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของนายทะเบียนในส่วนนี้ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข

นายประสิทธิ์   มุจลินทร์   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07303 สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายของผู้
เรียกร้องสิทธิ์จำนวน 20,000 บาทเศษ อยากจะทราบรายละเอียดว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ในระดับไหนที่ต้อง
ใช้จ่ายทั้งสองแสนเศษ และเรื่องของใช้จ่ายในการจ่ายเป็นเงินสดในการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนจำได้ว่าปีที่แล้ว
ในที่ประชุมใหญ่อนุมัติไปทั้งหมด 1 ล้านบาทถ้วน แต่พอเป็นค่าใช้จ่ายในรายการของผู้สอบบัญชี เป็น 
720,000.00 บาท และปีนี้กำไรเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการติดตามหนี้สินปรับโครงสร้างหนี้ได้ดีขึ้นน่าจะขอเพ่ิม
โบนัสให้เกิน 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นการตอบแทนท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ปีนี้ทำกำไรได้ดีและ
ค่าใช้จ่ายลดลง

ผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายการเข้าประชุมต่อผู้เรียกร้องสิทธิ์ในปีที่ตั้งงบประมาณ
ไว้และที่ประชุมมีมติว่าให้ใช้งบส่วนนี้ไปใช้ในงานวันครูเป็นยอดที่ใช้ในงานวันครู 196,000 บาท ส่วนที่เหลือ
คณะกรรมการไปร่วมในการเรียกร้องสิทธิ์เรื่องกฎกระทรวงเรื่องเกี่ยวกับที่นายทะเบียนจะออกกฎกระทรวง
เกี่ยวกับเงินกู้ในในระดับประเทศ 20,000.00 กว่าบาท และรายการเงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 725,060.00 บาท

นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 เสนอให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลของการสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีถัดไป

มติที่ประชุม    เห็นชอบ
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4.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562
นายบรรจง โลกมิตร ประธาน มอบหมายให้นายอนันต์   มณีรัตน์  ทำหน้าที่ประธานในการ

ปะชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่คณะกรรมการชุดที่ 67 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ดังนี้

รายการ ปี2563 ร้อยละ ปี2562 ร้อยละ
กำไรที่จัดสรร 233,606,734.04 181,952,537.87 100.00
  1. เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 23,654,094.64 18,518,648.97 10.18
  2. เงินบำรุงสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 
1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 30,000.00 0.01 30,000.00 0.02

กำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้
อาจจัดสรรต่อไปนี้

  

  1. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว
ในอัตราร้อยละ 4.20 (ปี 2561 อัตราร้อยละ 6.00)

175,794,738.49 75.25 137,397,483.84 75.51

  2. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจที่สมาชิกทำ
ไว้ระหว่างปี 2563 อัตราร้อยละ 6.90 (ปี 2562 อัตราร้อยละ
5.50)

26,619,892.00 12.26 23,900,933.20 13.14

  2.1 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (นายสุธรรม   เทพอาวุธ) - - 5,471.86 0.00
  2.2 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (น.ส.โรสมาวดี  มะงิง) 2,916.68 0.00 - -
  2.3 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (น.ส.จันทร์เพ็ญ   ภารา) 5,092.23 0.00 - -
  3. เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ

4,200,000.00 1.80 1,000,000.00 0.56

  4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองของ             
ทุนเรือนหุ้น

500,000.00 0.21 300,000.00 0.16

  5. ทุนสาธารณประโยชน์ตามที่กำหนดในข้อบังคับไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

500,000.00 0.28 500,000.00 0.21

  6. ทุนสะสมขยายกิจการ 300,000.00 0.13 300,000.00 0.16
รวม 233,606,734.04 100.00 181,952,537.87 100.00

นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 เสนอว่า ก่อนที่จะมีการจัดสรรกำไรสุทธิ 
จากรายงานกิจการหน้า 152 งบประมาณ 446 ล้านบาท และหน้า 64 จ่ายจริง 210 ล้านบาท หักลบรายรับ
เท่า 446 รายจ่าย 210 ล้านบาท เพราะฉะนั้นจะต้องเหลือผลกำไร 235 ล้านบาท เพราะฉะนั้น 235 ล้านบาท
แตก่ารจัดสรรกำไรจัดสรร 233 ล้านบาท ไม่ตรงกันหายไป 2 ล้านบาท
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รายการ ปี2563 ร้อยละ ปี2562 ร้อยละ 
กำไรที่จัดสรร 233,606,734.04  181,952,537.87 100.00 
  1. เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 23,654,094.64  18,518,648.97 10.18 
  2. เงินบำรุงสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 
1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.02 

กำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้
อาจจัดสรรต่อไปนี้ 

      

  1. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว 
ในอัตราร้อยละ 4.20 (ปี 2561 อัตราร้อยละ 6.00) 

175,794,738.49 75.25 137,397,483.84 75.51 

  2. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจที่สมาชิกทำ
ไว้ระหว่างปี 2563 อัตราร้อยละ 6.90 (ปี 2562 อัตราร้อยละ
5.50) 

26,619,892.00 12.26 23,900,933.20 13.14 

  2.1 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (นายสุธรรม   เทพอาวุธ) - - 5,471.86 0.00 
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  3. เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของกำไรสุทธิ 

4,200,000.00 1.80 1,000,000.00 0.56 

  4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองของ             
ทุนเรือนหุ้น 
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  5. ทุนสาธารณประโยชน์ตามที่กำหนดในข้อบังคับไม่เกิน 
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 นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์   ผู้แทนสมาชิก เลขทะเบียน 03074 เสนอว่า ก่อนที่จะมีการจัดสรรกำไรสุทธิ 
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ผู้จัดการ ชี้แจงว่า การจัดสรรงบกำไรสุทธิ มาจากรายได้ลดค่าใช้จ่ายมาจากงบการเงินที่ได้รับ
การอนุมัติเมื่อวานก่อนหน้านี้ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เข้ามาตรวจสอบออกมาเป็นกำไรสุทธิ ในส่วนของงบประมาณ
รายได้ค่าใช้จ่ายเป็นการตั้งงบประมาณและได้ให้จ่ายซึ่งคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาว่าในปี
ถัดไปจะตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ โดยในตัวเลขท่ีกรรมการเสนอตั้งงบประมาณในปี 2564 จะไปเทียบเคียงกับ
งบประมาณในปี 2563 ถ้าว่าสมาชิกสงสัยว่ารายการใดที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณ
ในปี 2564 ไม่ตรงกัน 100% กับงบประมาณของปีที่แล้วเท่านั้นตัวเลขที่ยกมามันเลยไม่ตรงกัน จะตรวจสอบ
ให้ว่ารายการใดที่มีในปี 2563 แต่ปี 2564 คณะกรรมการไม่ได้เสนอให้ที่ประชุมตั้งงบประมาณในปีถัดไป
เท่านั้นถ้าหากว่าเอามาหักลบกันมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าการเสนอในปี 2564 ไม่เหมือนกับในปี 2563 ให้
สมาชิกยึดหลักกำไรสุทธิตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแล้วในวาระก่อนหน้านี้ ซึ่งใน
ส่วนของกำไรสุทธิมาจากรายได้ลบค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดทำบัญชี มีการตรวจสอบบัญชีตามหลักการบัญชีที่
เกิดขึ้นจริงคือผู้สอบบัญชีได้จะได้อธิบายไปในวาระก่อนหน้านี้ได้กำไรไป 233.6 ล้านบาท ในส่วนของวาระที่ 
4.4 เป็นเรื่องของพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอในปี 2564 คาดการณ์ว่าจะ
มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่แล้วไปเทียบเคียงว่าถ้าหากว่าในปี 2564 คณะกรรมการตั้งงบประมาณไว้ว่าจะมีรายได้
เท่าไหร่ไปเทียบเคียงกับปี 2563 ว่าในปี 2563 ตั้งแถวนี้มีการรับจริงเท่าไหร่ เพ่ือให้สมาชิกมองเห็นภาพ
แนวโน้มของการตั้งงบประมาณ ในส่วนของค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจะตั้งว่าในปี 2564 จะตั้งงบประมาณ
รายจ่ายรายการใดบ้างเป็นเงินเท่าไหร่ในรายการตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกับในรายการของปี 2563 เมื่อ
คณะกรรมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นมา สมมุติมี 10 รายการไปเทียบเคียงในปี 2563 มีรายการใดที่ตรงกับ
ในปี 2564 ที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาบ้างเช่น รายการค่าเงินเดือนเจ้าหน้าที่ปี 2564 ตั้งไว้เท่านี้ในปี 2563 มี
การตั้งไว้แล้วจ่ายจริงเท่าไร ถ้ามีรายการที่ตั้งขึ้นในปี 2564 ในปี 2563 ไม่ได้ตั้งรายการจ่ายจริงในปี 2563 จะ
ไม่มีแต่งบประมาณที่กรรมการเสนอในปี 2564 แล้วจะใส่ตัวเลขไว้ในลักษณะเดียวกัน ในปี 2563 อาจจะมีตั้ง
งบประมาณตัวนี้แต่ปี 2564 คณะกรรมการไม่ได้ตั้งเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จ่ายในปี 2563 จะไม่ปรากฏในวาระนี้
เนื่องจากว่าในปี 2564 กรรมการไม่ได้ตั้ งงบประมาณให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเพ่ือจะทำในปี 2564 
เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้มันจะไม่ตรงกับรายได้รายจ่ายที่เกิดข้ึนจริงในปี 2563

นายกฤษณะ  มรรคสินธุ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07781 สอบถามว่า รายการเงินโบนัส
กรรมการเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เทียบเคียงจากปี 2562 ตั้งไว้ 1 ล้านบาท แต่พอปี 2563 
เป็น 4 ล้านบาท ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ถึงมันมากมาย

นายวรรณะ  ทองเทพ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06792 เสนอให้ตัดโบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 1.8 % เหลือ 1% หรือประมาณ 2.3 ล้านบาทที่เหลือ เอาไปเพิ่มทุนสำรองขอบคุณครับ

นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน  3074 เสนอให้โบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 1.4 % หรือประมาณ 3.2 ล้านบาท 
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นายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอให้โบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 2.5 ล้านบาท

ประธาน  สอบถามมติในท่ีประชุม  
1. เห็นด้วยกับที่นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ เสนอให้ 1.4 % หรือ 3.2 ล้านบาท    จำนวน 1 เสียง
2. เห็นด้วยกับขอเสนอของนายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์ เสนอให้ 2.5 ล้านบาท    จำนวน 198 เสียง 
3. เห็นด้วยกับที่นายวรรณะ  ทองเทพ เสนอให้เหลือ 2.3 ล้านบาท               จำนวน 172 เสียง

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  และให้ตัดสรรโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
2.5 ล้านบาท ท่ีเหลือนำเข้าทุนสำรอง

4.3 พิจารณาแผนงานและโครงการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564
นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน  3074 เสนอว่าก่อนที่เราจะพิจารณาคือ

การลดดอกเบี้ยเงินกู้ 50 สตางค์ ลดดอกเบี้ยเงินฝาก 50 สตางค์ อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับที่
จะเอามาจัดสรรโครงการต่างๆ จะลดน้อยลง จะทำให้กำไรลดลง เพราะฉะนั้นจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายโดย
จะต้องพิจารณาจากโครงการว่าโครงการไหนควรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

1.  แผนงานการเงิน
1.  โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือซื้อสินค้า

มติที่ประชุม   อนุมัติ

2. โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามญักรณีพิเศษ
มติที่ประชุม   อนุมัติ

3.  โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาสำหรับสมาชิก คู่สมรสและบุตร
มติที่ประชุม   อนุมัติ

4.  โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค., 
สส.ชสอ. และสสอ.รท.

นายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอว่า ไม่เห็นด้วยที่ให้มีการกู้เงิน
แบบไม่มีหลักค้ำประกัน

ประธาน   ชี้แจงว่า  เป้าหมายข้อที่ 3 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 2 ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันหรือค้ำ
ประกันโดยเงินปันผลและเฉลี่ยคืนฉะนั้นในรายละเอียดของโครงการนี้คณะกรรมการและคณะทำงานและพิจารณาว่า
เป็นโครงการที่มีประโยชน์สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกเป็นสมาชิกฌาปนกิจและจะส่งผลต่อความมั่นคงของผู้ค้ำ
ของทายาทและของสหกรณ์ด้วย แต่คณะกรรมการคิดว่าเงินปันผลเฉลี่ยคืนนี้ ถ้าเราบริหารงานอย่างนี้กำไรน่าจะมี
น่าจะมีแน่นอนไม่มีเสี่ยงที่จะต้องขาดทุน ฉะนั้นสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เงินปันผลและสหกรณ์ ฯให้กู้ไม่เกินคนละ 
10,000 บาท ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้พิจารณากับโครงการสวัสดิการคือการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
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  นายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอให้โบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 2.5 ล้านบาท  
  ประธาน  สอบถามมติในท่ีประชุม   
 1. เห็นด้วยกับที่นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ เสนอให้ 1.4 % หรือ 3.2 ล้านบาท      จำนวน 1 เสียง 
 2. เห็นด้วยกับขอเสนอของนายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์ เสนอให้ 2.5 ล้านบาท    จำนวน 198 เสียง  
 3. เห็นด้วยกับที่นายวรรณะ  ทองเทพ เสนอให้เหลือ 2.3 ล้านบาท               จำนวน 172 เสียง 
   มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  และให้ตัดสรรโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
2.5 ล้านบาท ท่ีเหลือนำเข้าทุนสำรอง 

 4.3 พิจารณาแผนงานและโครงการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 
  นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน  3074 เสนอว่าก่อนที่เราจะพิจารณาคือ
การลดดอกเบี้ยเงินกู้ 50 สตางค ์ลดดอกเบี้ยเงินฝาก 50 สตางค ์อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับที่
จะเอามาจัดสรรโครงการต่างๆ จะลดน้อยลง จะทำให้กำไรลดลง เพราะฉะนั้นจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายโดย
จะต้องพิจารณาจากโครงการว่าโครงการไหนควรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัต ิ
 1.  แผนงานการเงิน 
   1.  โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือซื้อสินค้า 
   มติที่ประชุม   อนุมัติ 

  2. โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามญักรณีพิเศษ 
   มติที่ประชุม   อนุมัติ 

  3.  โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาสำหรับสมาชิก คู่สมรสและบุตร 
   มติที่ประชุม   อนุมัติ 

  4.  โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพ่ือชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค., 
สส.ชสอ. และสสอ.รท. 
  นายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอว่า ไม่เห็นด้วยที่ให้มีการกู้เงิน
แบบไม่มีหลักค้ำประกัน 
  ประธาน   ชี้แจงว่า  เป้าหมายข้อที่ 3 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 2 ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันหรือค้ำ
ประกันโดยเงินปันผลและเฉลี่ยคืนฉะนั้นในรายละเอียดของโครงการนี้คณะกรรมการและคณะทำงานและพิจารณาว่า
เป็นโครงการที่มีประโยชน์สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกเป็นสมาชิกฌาปนกิจและจะส่งผลต่อความมั่นคงของผู้ค้ำ
ของทายาทและของสหกรณ์ด้วย แต่คณะกรรมการคิดว่าเงินปันผลเฉลี่ยคืนนี้ ถ้าเราบริหารงานอย่างนี้กำไรน่าจะมี
น่าจะมีแน่นอนไม่มีเสี่ยงที่จะต้องขาดทุน ฉะนั้นสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เงินปันผลและสหกรณ์ ฯให้กู้ไม่เกินคนละ 
10,000 บาท ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้พิจารณากับโครงการสวัสดิการคือการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก  
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มติที่ประชุม   อนุมัติ
5.  โครงการสุขสันต์วันเกิด
นายสมเกียรติ   ล่องวิไล  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06407 เสนอว่า น่ามีโครงการอ่ืนที่มี

ความสำคัญและมีความจำเป็นมากกว่าเกรงว่าเม่ือให้ งบจำนวนนี้ไปแล้วพอยอดรวมเกินรายได้ที่ควรจะมี
ประการที่ 2 การให้ความสำคัญกบัคนเจ้าของวันเกิดได้แค่ไหนอย่างไรควรที่ให้ความรู้สึกท่ีดีกว่านี้

นายประเสริฐ    สุขณีวัฒน์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอว่า เห็นด้วยที่ให้มีการ
จัดโครงการนี้ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิก

นายอรรถเวทย์   มากกำเนิด ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02765 สอบถามเรื่องการโอนเงิน 
กรณีท่ีวันเกิดของสมาชิกบางรายได้เลยกำหนดการอนุมัติโครงการ ทางฝ่ายจัดการจำดำเนินการอย่างไร

ประธาน  ชี้แจงว่า  จะมีการโอนเงินให้กับสมาชิกทุกราย  โดยจะโอนเงินย้อนหลัง
มติที่ประชุม   อนุมัติ

6.  โครงการลดภาระหนี้สินภายนอกของสหกรณ์
มติที่ประชุม   อนุมัติ

7.  โครงการสวัสดิการจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิก
มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ

8.  โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกท่ีหักเงินให้สหกรณ์
นายเกรียงศักดิ์   จังคสุต ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 เสนอตัดโครงการเพ่ือลด

รายจ่ายให้ทางสหกรณฯ์มั่นคง
มติทีป่ระชมุ  ไม่อนุมัติ

2.  แผนงานบุคลากร
1.  โครงการเข้าร่วมประชุม  อบรมสัมมนากับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายแวน   วิรุฬเลิศ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 11934 เสนอให้ตัดทอนลงเนื่องจากว่าจะทำ

ให้รายได้ของสหกรณ์ให้ปีถัดไปลดน้อยลง
นายอรรถเวทย์  มากกำเนิด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 00275 เสนอไม่เห็นด้วยที่จะให้มี

โครงการเนื่องจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มีความชำนาญ
ผู้จัดการ อภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลความจําเป็นที่ตั้งโครงการนี้ เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้

ที่จะเอามาใช้คือในปี 2564 ตอนนี้กฎกระทรวงที่ออกมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ต้องมีกฎระเบียบต่างๆออกมาให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติจะมีการอบรมมีอะไรกับให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องไปเรียนรู้ไปรับรู้กฎระเบียบใหม่ๆของกรมที่จะมาบังคับใช้กับสหกรณ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรงนี้ให้
รอบคอบอีกครั้ง

นายสมเกียรติ  ล่องวิไล ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06407 เสนอตัดงบประมาณในการใช้
จ่ายให้เหลือ 400,000 บาท 
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นายแวน   วิรุฬเลิศ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 11934 เสนอเห็นด้วยกับข้อเสนอของนาย
สมเกียรติ  ล่องวิไล

ประธานขอมติจากท่ีประชุม 
1. เห็นด้วยนายสมเกียรติ  ล่องวิไล เสนออนุมัติบางส่วน คือตัดงบประมาณเหลือ 400,000.00 บาท
2. เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ ประชุม  อนุ มัติบางส่วน คืออนุ มั ติ โครงการลดงบประมาณ เหลือ 
400,000.00 บาท

2.  โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี
มติที่ประชุม   อนุมัติ

3.  โครงการเข้าร่วมประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
นายบุญชัย  ยิ่งเกียรติกุล ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 11982 เสนอให้ยุติโครงการเนื่องจาก

สหกรณฯ์ นี้ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้แล้ว
ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ความจริงแล้วเป็นคนละชมรมกันเนื่องจากชมรมนี้การรวมตัว

ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้าไม่อนุมัติโครงการนี้เท่ากับว่ามวลหมู่สมาชิกต้องการให้เจ้าหน้าที่คบกับเจ้าหน้าที่
สมาชิกของสหกรณ์ภาคใต้อ่ืนๆ

นายเกรียงศักดิ์  จังคสุต  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 เสนอว่า เห็นด้วยกับที่ปรึกษา
กฎหมายพูดกมีความคิดที่ถูกต้อง แต่ตัวเลขจากจำนวนเจ้าที่และจำนวนเงินในโครงการถือว่าค่อนข้างที่จะสูง
เพ่ือความสัมพันธ์ไมตรีและอาจจะมีการเชื่อมโยงในการที่จะปรึกษาหารือต่อไปในเรื่องของสหกรณ์ได้นั้น จึง
เสนอแนวคิดว่าควรตัดยอดผู้ที่เข้าไปร่วมประชุมสหกรณ์ภาคใต้ เอาเฉพาะตัวแทนของสหกรณ์ประมาณสัก 5 
คน

นายนรินทร์  ชัยดิษอดุลย์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09857 เสนอว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้
แตใ่ห้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมและลดจำนวนเงินหรืออาจจะมีเงินสมทบ

นายอรรถเวช  มากกำเนิด ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 2765 เสนอให้ผู้จัดการและหัวหน้าแต่
ละฝ่ายเป็นผู้เข้าร่วมอบรม

ประธานสรุปประเด็นในการลงมติ
1. ไม่เห็นด้วยที่จะให้จัดโครงการ
2. เห็นด้วยบางส่วน  แต่ควรลดงบประมาณ
3. เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการเสนอโครงการ
4. ให้ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ และหัวหน้าแต่ละฝ่ายเป็นผู้เข้าร่วมอบรม
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  นายแวน   วิรุฬเลิศ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 11934 เสนอเห็นด้วยกับข้อเสนอของนาย
สมเกียรติ  ล่องวิไล  
  ประธานขอมติจากท่ีประชุม  
 1. เห็นด้วยนายสมเกียรติ  ล่องวิไล เสนออนุมัติบางส่วน คือตัดงบประมาณเหลือ 400,000.00 บาท 
 2. เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการเสนอ  
   มติที่ ประชุม  อนุ มัติบางส่วน คืออนุ มัติ โครงการลดงบประมาณ เหลือ 
400,000.00 บาท 

 2.  โครงการประชุมสัมมนาไตรภาค ี
  มติที่ประชุม   อนุมัติ  

 3.  โครงการเข้าร่วมประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณอ์อมทรัพย์ภาคใต้ 
  นายบุญชัย  ยิ่งเกียรติกุล ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 11982 เสนอให้ยุติโครงการเน่ืองจาก
สหกรณฯ์ นี้ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้แล้ว  
  ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ความจริงแล้วเป็นคนละชมรมกันเนื่องจากชมรมนี้การรวมตัว
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้าไม่อนุมัติโครงการนี้เท่ากับว่ามวลหมู่สมาชิกต้องการให้เจ้าหน้าที่คบกับเจ้าหน้าที่
สมาชิกของสหกรณ์ภาคใต้อ่ืนๆ 
  นายเกรียงศักดิ์  จังคสุต  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 เสนอว่า เห็นด้วยกับที่ปรึกษา
กฎหมายพูดกมีความคิดที่ถูกต้อง แต่ตัวเลขจากจำนวนเจ้าที่และจำนวนเงินในโครงการถือว่าค่อนข้างที่จะสูง
เพ่ือความสัมพันธ์ไมตรีและอาจจะมีการเชื่อมโยงในการที่จะปรึกษาหารือต่อไปในเรื่องของสหกรณ์ได้นั้น จึง
เสนอแนวคิดว่าควรตัดยอดผู้ที่เข้าไปร่วมประชุมสหกรณ์ภาคใต้ เอาเฉพาะตัวแทนของสหกรณ์ประมาณสัก 5 
คน 
  นายนรินทร์  ชัยดิษอดุลย์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09857 เสนอว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้ 
แตใ่ห้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมและลดจำนวนเงินหรืออาจจะมีเงินสมทบ 
  นายอรรถเวช  มากกำเนิด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 2765 เสนอให้ผู้จัดการและหัวหน้าแต่
ละฝ่ายเป็นผู้เข้าร่วมอบรม 
  ประธานสรุปประเด็นในการลงมต ิ
  1. ไม่เห็นด้วยที่จะให้จัดโครงการ 
  2. เห็นด้วยบางส่วน  แต่ควรลดงบประมาณ 
  3. เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการเสนอโครงการ 
  4. ให้ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ และหัวหน้าแต่ละฝ่ายเป็นผู้เข้าร่วมอบรม 
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มติที่ประชุม  อนุมัติให้ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายไปร่วมประชุมอบรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  สำหรับงบประมาณให้ใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชุมพร จำกัด

4.   โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นางรัตนา แก้วถาวร ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 08060 เสนอให้ตัดโครงการการยกย่องเชิด

ชูเกียรติกับสมาชิกให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆในสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจการทำงานให้รัก
การบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกที่ จึงขอเสนอให้ยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่จำนวน 3 ท่าน โดย
ใช้งบประมาณ 4,500.00 บาท จากงบประมาณท้ังหมด 30,000.00 บาท

นายอรรถเวช  มากกำเนิด ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 2765 เสนอว่าเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ
หรือเพ่ือชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่มีทั้งหมด ควรที่จะมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่แต่ละสาขาๆละ 1 คน 

นายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอว่าควรที่คัดเลือก
ภาพรวมไม่ควรให้เป็นแต่ละสาขา

นายสมเกียรติ  ล่องวิไล ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06407 เสนอว่า เห็นด้วยกับโครงการ 
และควรที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ

นายนรินทร์  ชัยดิษอดุลย์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09857 เสนอว่า เห็นด้วยโครงการนี้
และขอเปลี่ยนให้จากโล่ เป็นอย่างอ่ืน เช่นสร้อยคอทองคำ

ประธานสรุปประเด็นที่จะลงมติ
1. เห็นด้วยกับในเชิงปริมาณปริมาณคณะกรรมการเสนอเข้าไปว่าสมาชิก 15 คนเจ้าหน้าที่ 1 

คน  จำนวน 37 เสียง
2. เห็นด้วยกับโครงการยกย่องชูเกียรติ แต่แก้ไขเชิงปริมาณให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 3 คน จำนวน 

154 เสียง
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยโครงการนี้ในเชิงปริมาณในเชิงปริมาณจะมอบยกย่อง

เชิดชูเกียรติเฉพาะเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว 3 คน โดยใชง้บประมาณ 4,500.00 บาท
5. โครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นายเกรียงศักดิ์   จังคสุต ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 เสนอว่า เพ่ือต้องการลด

รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เห็นควรตัดโครงการนี้
นายวรรณะ   ทองเทพ  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06792 เสนอว่า เห็นด้วยบางส่วน และ

ขอให้ตัดงบประมาณส่วนที่ตั้งไว้เหลือ 200,000.00 บาท 
นายอรรถเวช มากกำเนิด ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 2765 เสนอให้ตัดโครงการ
ประธานสรุปประเด็นในการลงมติ
1. เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการเสนองบประมาณ 

1,040,000.00 บาท 
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2. ให้ตัดบางส่วนตามที่นายวรรณะ  ทองเทพ เสนอให้เหลืองบประมาณ 200,000 บาท
3. ไมเ่ห็นด้วยกับโครงการนี้  

มติทีป่ระชุม    ไม่อนุมัติ
6.   โครงการประเมินคุณภาพเพ่ือปรับปรุงตำแหน่ง

นายธนกานต์    เกิดเสวียด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07283 เสนอให้ตัดโครงการ
เห็นควรที่จ้างบริษัทเอกชน เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของสหกรณ์

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ
        3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
นายประมวล   เนียมมาลัย   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02546 เสนอว่าเห็นด้วยกับโครงการ

น้ีในรายละเอียดนั้นคือต้องการจะดำเนินการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันจุดบกพร่องต่างๆเช่นการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และมีการควบคุมโดยการนิเทศ เพราะฉะนั้นถ้าทำกระบวนการนี้ทั้ง 2 อย่างคือ
ควบคุมภายในและมีการนิเทศ

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ
2.  โครงการส่งเสริมการใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ
3.   โครงการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ
4.   โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม    อนุมัติ
5.   โครงการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

มติทีป่ระชุม    อนุมัติ
     6.  โครงการลดภาระและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
จำกัด

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ
7.   โครงการสนับสนุนสิทธิและสวัสดิการครู

มติที่ประชุม    อนุมัติ
8.   โครงการลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

นายสมเกียรติ  ล่องวิไล  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06407 เสนอว่าเห็นด้วย   และ
นอกจากโครงการตรงนี้ควรจะมีคณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย คือกรรมการทั้ง 2 ท่านผู้ตรวจทั้ง 2 ท่าน สมาชิกทั้ง 
2 ท่านและเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ไปศึกษาข้อมูลให้มันชัดเจน และนำมาเสนอให้กับสมาชิกได้รับทราบและ
ตัดสินใจ
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  2. ให้ตัดบางส่วนตามที่นายวรรณะ  ทองเทพ เสนอให้เหลืองบประมาณ 200,000 บาท 
  3. ไมเ่ห็นด้วยกับโครงการนี้   
   มติทีป่ระชุม    ไม่อนุมัติ 

 6.   โครงการประเมินคุณภาพเพ่ือปรับปรุงตำแหน่ง 
  นายธนกานต์    เกิดเสวียด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07283 เสนอให้ตัดโครงการ 

เห็นควรที่จ้างบริษัทเอกชน เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายของสหกรณ ์
  มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ 

        3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

  นายประมวล   เนียมมาลัย   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02546 เสนอว่าเห็นด้วยกับโครงการ
นี้ในรายละเอียดนั้นคือต้องการจะดำเนินการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันจุดบกพร่องต่างๆเช่นการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และมีการควบคุมโดยการนิเทศ เพราะฉะนั้นถ้าทำกระบวนการนี้ทั้ง 2 อย่างคือ
ควบคุมภายในและมีการนิเทศ  
   มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ 

 2.  โครงการส่งเสริมการใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา 
  มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ 

  3.   โครงการบริหารความเสี่ยง 
   มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ 

 4.   โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 
  มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 5.   โครงการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
  มติทีป่ระชุม    อนุมัติ 

       6.   โครงการลดภาระและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
จำกัด 
   มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ 
  7.   โครงการสนับสนุนสิทธิและสวัสดิการคร ู
   มติที่ประชุม    อนุมัติ 
  8.   โครงการลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 

  นายสมเกียรต ิ ล่องวิไล  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06407 เสนอว่าเห็นด้วย   และ
นอกจากโครงการตรงนี้ควรจะมีคณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย คือกรรมการทั้ง 2 ท่านผู้ตรวจทั้ง 2 ท่าน สมาชิกทั้ง 
2 ท่านและเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ไปศึกษาข้อมูลให้มันชัดเจน และนำมาเสนอให้กับสมาชิกได้รับทราบและ
ตดัสินใจ 
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มติที่ประชุม   อนุมัติ
   4.  แผนงานศึกษาและประชาสัมพันธ์

1.  โครงการสหกรณ์พบสมาชิกบำนาญ
มติที่ประชุม   อนุมัติ

2.  โครงการพัฒนาแกนนำสมาชิกให้มีความรู้เรื่องสหกรณ์ ประจำปี 2564
มติทีป่ระชุม   ไม่อนุมัติ

3.  โครงการประชาสัมพันธ์
นายประมวล    เนียมมาลัย  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02546 เสนอว่า เห็นด้วยกับ

โครงการนี้ แต่ควรมีการเปลี่ยนแปลงและขอเพ่ิมโดยลดค่าจัดทำวารสารและค่าแสตมป์ลงครึ่งหนึ่ง ที่เหลืออีก
ครึ่งนึงเอาไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำเป็นถ่ายทำเป็นคลิปวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนค่าบริการ LINE 
official 

นายนิยม   สุวรรณสิทธิ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 08082 เสนอว่า เห็นด้วยกับโครงการ 
และเสนอว่าควรที่จะเย็บใบเสร็จประจำของสมาชิกไปกับวารสารที่ส่งให้กับสมาชิก

ประธานสรุปประเด็นในการลงมติ
1. ไม่อนุมัติ  จำนวน 1 เสียง
2. อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ   จำนวน 91 เสียง
3. อนุมัติตามที่ท่านประมวลเสนอ คือ โครงการนี้ แต่ควรมีการเปลี่ยนแปลงและขอเพ่ิมโดย

ลดค่าจัดทำวารสารและค่าแสตมป์ลงครึ่งหนึ่ง ที่เหลืออีกครึ่งนึงเอาไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำเป็นถ่ายทำเป็น
คลิปวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนค่าบริการ LINE official จำนวน 141 เสียง

มติที่ประชุม   อนุมัติ   โดยมีการเปลี่ยนแปลงและลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
วารสารและค่าแสตมป์ลงครึ่งหนึ่ง ที่เหลืออีกครึ่งนึงเอาไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำเป็นถ่ายทำเป็นคลิป
วีดีโอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนค่าบริการ LINE official 
         4.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

มติที่ประชุม   อนุมัติ
5.  โครงการออมทรัพย์ออมความดี

มติที่ประชุม   อนุมัติ
6.  โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ปี

บัญชี  2564
มติที่ประชุม   อนุมัติ
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4.4 พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี พ.ศ.  2563
เป้าหมายและประมาณการรายได้ประจำปี 2564  (หน้า 152-164)
นางวัจนา    แก้วถาวร ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 08060 เสนอว่าจากประมาณการรายได้

การคิดอัตราส่วนรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยของสหกรณ์ในปี 2564 จะเห็นว่าตั้งไว้เท่ากับในปี 2563 และจากการ
ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ถ้าหักส่วนต่างของการลดดอกเบี้ย
เงินกู้และเงินฝาก รายได้ของสหกรณ์จะลดลงประมาณ 30 ล้านบาท เป้าหมายของกำไรคงไม่ถึง 200 ล้านบาท
อีกประการหนึ่งถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำลง และเห็นด้วย อาจจะไม่สอดคล้องกับรายได้หลักที่ควร
จะเป็นการคำนวณต้นทุนทางการเงิน ที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับสมาชิกต้องอาศัยปัจจัยจากตัวเลขกำไรสุทธิ
ประจำปีที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ จึงจะเป็นตัวเลขที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด ดังนั้นจึง
ขอให้นำตัวเลขการจัดสรรกำไรในวันนี้ไปคิดคำนวณใหม่เพ่ือความถูกต้องของต้นทุนและส่วนรวมซึ่งจะทำให้
ค่าตัวเลขที่ได้เป็นธรรมกับผู้กู้ผู้ถือหุ้นและผู้ฝากเพ่ือประโยชน์และความยั่งยืนของสมาชิกของสหกรณ์ ดังนั้น
การคิดดอกเบี้ยให้คิดตรงกับความเป็นจริง การประมาณการที่ตั้งไว้อาจจะสูงขึ้นหรือลดลงจะเป็นตัวเลขที่ตรง
กับความเป็นจริง

นางวราภรณ์   แจ้งอนันต์    ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 13353 เสนอว่า การคิดอัตรา
ดอกเบี้ยนั้นมันจะมีหลักสูตรคือมีสูตรในการคิด ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ลดนั้นไม่คำนึงถึงจุดเดียว จะต้องมี
หลักเกณฑ์ในการลดด้วย ในรายงานมีบัญชี 2563 ทำได้ทำงบประมาณรายรับรายจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
การที่จะไปตัดทอนรายจ่ายทีหลังนี้คงจะเป็นการยากในการพิจารณา แต่เมื่อเหตุการณ์มาถึงนะวันนี้แล้วจำเป็น
จะต้องพิจารณาแต่ขอทบทวนว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องขอเรียนให้ผู้จัดการกรุณาอธิบาย
หลักการเมีการคิดต้นทุนอย่างไรและมีการคิดส่วนเหลืออย่างไร และเข้าใจว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้อง

นายสมศักดิ์   ศรัณยวงศ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์ เสนอว่าการคิดดอกเบี้ยนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการก่อนที่เขาจะลดหรือจะเพ่ิมนั้นเขาได้คิดคำนวณต้นทุนแล้วไม่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาในที่
ประชุมใหญ่ฉะนั้นผมนำเสนอว่าให้ท่านประธานได้ดำเนินการไปตามหมวดรับรายจ่ายประมาณการที่ได้ตั้งไว้

ผู้จัดการ ชี้แจงว่า การบริหารหลักสูตรคำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่กรมให้ความเป็น
ธรรมอยู่ 3 ฝ่าย คือ ผู้กู้ ผู้ฝากและผู้ถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูตรออกมาแล้วกำหนดผลลัพธ์ที่ออกมา
คณะกรรมการได้มีแนวคิดที่จะลดดอกเบี้ยและมอบให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์โดยใช้หลักสูตรที่ไปอบรมมาใน
เบื้องต้นนำเสนอคณะกรรมการโดยการวิเคราะห์หลักสูตรจะมีมีข้อเปรียบเทียบคือปัจจัยที่ 1 คืออัตราดอกเบี้ย
ของสถาบันการเงินภายนอกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก ทำไมถึงเอาปัจจัยภายนอกตรงนี้มาเกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ ทางกรมมองว่ามันมีเกี่ยวข้องกันถ้าเราอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสูงเกินไปสมาชิกจะไม่มาใช้บริการ
สหกรณ์ถ้าต่ำเกินไปอาจจะขาดสภาพคล่องได้คือสมาชิกมาใช้บริการที่สหกรณ์มากเกิน
ดอกเบี้ยเงินฝากเช่นกันคำนึงถึงสภาพของเงินที่จะไหลเข้าไหลออกเลยต้องเปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน

ภายนอก ในปัจจัยที่สองคือต้นทุนทางการเงินนำมาคำนวณวิเคราะห์ให้คณะกรรมการ ต้นทุนทางการเงิน
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4.4 พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี พ.ศ.  2563 
 เป้าหมายและประมาณการรายได้ประจำปี 2564  (หน้า 152-164) 
 นางวัจนา    แก้วถาวร ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 08060 เสนอว่าจากประมาณการรายได้

การคิดอัตราส่วนรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยของสหกรณ์ในปี 2564 จะเห็นว่าตั้งไว้เท่ากับในปี 2563 และจากการ
ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ถ้าหักส่วนต่างของการลดดอกเบี้ย
เงินกู้และเงินฝาก รายได้ของสหกรณ์จะลดลงประมาณ 30 ล้านบาท เป้าหมายของกำไรคงไม่ถึง 200 ล้านบาท 
อีกประการหนึ่งถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำลง และเห็นด้วย อาจจะไม่สอดคล้องกับรายได้หลักที่ควร
จะเป็นการคำนวณต้นทุนทางการเงิน ที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับสมาชิกต้องอาศัยปัจจัยจากตัวเลขกำไรสุทธิ
ประจำปีที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ จึงจะเป็นตัวเลขที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด ดังนั้นจึง
ขอให้นำตัวเลขการจัดสรรกำไรในวันนี้ไปคิดคำนวณใหม่เพ่ือความถูกต้องของต้นทุนและส่วนรวมซึ่งจะทำให้
ค่าตัวเลขที่ได้เป็นธรรมกับผู้กู้ผู้ถือหุ้นและผู้ฝากเพ่ือประโยชน์และความยั่งยืนของสมาชิกของสหกรณ์  ดังนั้น
การคิดดอกเบี้ยให้คิดตรงกับความเป็นจริง การประมาณการที่ตั้งไว้อาจจะสูงขึ้นหรือลดลงจะเป็นตัวเลขที่ตรง
กับความเปน็จริง 
  นางวราภรณ์   แจ้งอนันต์    ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 13353 เสนอว่า การคิดอัตรา
ดอกเบี้ยนั้นมันจะมีหลักสูตรคือมีสูตรในการคิด ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ลดนั้นไม่คำนึงถึงจุดเดียว จะต้องมี
หลักเกณฑ์ในการลดด้วย ในรายงานมีบัญชี 2563 ทำได้ทำงบประมาณรายรับรายจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
การที่จะไปตัดทอนรายจ่ายทีหลังนี้คงจะเป็นการยากในการพิจารณา แต่เมื่อเหตุการณ์มาถึงนะวันนี้แล้วจำเป็น
จะต้องพิจารณาแต่ขอทบทวนว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องขอเรียนให้ผู้จัดการกรุณาอธิบาย
หลักการเมีการคิดต้นทุนอย่างไรและมีการคิดส่วนเหลืออย่างไร และเข้าใจว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้อง 
  นายสมศักดิ์   ศรัณยวงศ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์  เสนอว่าการคิดดอกเบี้ยนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการก่อนที่เขาจะลดหรือจะเพ่ิมนั้นเขาได้คิดคำนวณต้นทุนแล้วไม่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาในที่
ประชุมใหญ่ฉะนั้นผมนำเสนอว่าให้ท่านประธานได้ดำเนินการไปตามหมวดรับรายจ่ายประมาณการที่ได้ตั้งไว้
  ผู้จัดการ ชี้แจงว่า การบริหารหลักสูตรคำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่กรมให้ความเป็น
ธรรมอยู่ 3 ฝ่าย คือ ผู้กู้  ผู้ฝากและผู้ถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูตรออกมาแล้วกำหนดผลลัพธ์ที่ออกมา
คณะกรรมการได้มีแนวคิดที่จะลดดอกเบี้ยและมอบให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์โดยใช้หลักสูตรที่ไปอบรมมาใน
เบื้องต้นนำเสนอคณะกรรมการโดยการวิเคราะห์หลักสูตรจะมีมีข้อเปรียบเทียบคือปัจจัยที่ 1 คืออัตราดอกเบี้ย
ของสถาบันการเงินภายนอกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก ทำไมถึงเอาปัจจัยภายนอกตรงนี้มาเกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ ทางกรมมองว่ามันมีเกี่ยวข้องกันถ้าเราอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสูงเกินไปสมาชิกจะไม่มาใช้บริการ
สหกรณ์ถ้าต่ำเกินไปอาจจะขาดสภาพคล่องได้คือสมาชิกมาใช้บริการที่สหกรณ์มากเกิน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากเช่นกันคำนึงถึงสภาพของเงินที่จะไหลเข้าไหลออกเลยต้องเปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน
ภายนอก ในปัจจัยที่สองคือต้นทุนทางการเงินนำมาคำนวณวิเคราะห์ให้คณะกรรมการ ต้นทุนทางการเงิน
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ตามที่รายงานเมื่อช่วงเช้าจะมีทุนเรือนหุ้น มีเงินรับฝากจากสมาชิกซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆของสหกรณ์ ต้นทุนการ
วิเคราะห์ได้ใช้อัตราเงินปันผลเท่ากับปีนี้ คือตั้งอัตราปันผลไว้ที่ 5.25 เงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินภายนอก ตอนที่คำนวณตอนนั้นคือ 3.99 ตามสูตรที่กรมให้มาเราได้ต้นทุนการ
ทางการเงินจากเอาปันผล 5.25 มาตั้งหมายถึงว่าผู้ถือหุ้นจะได้ปันผล 5.25 อัตราต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 3.99 
ในส่วนของส่วนรวมคือปัจจัยที่ 3 ส่วนรวมคือส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินกับอัตราดอกเบี้ ยเงินให้กู้แก่
สมาชิก ส่วนเรื่องจะมีวิธีคิดคือจะนำค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทุนสำรองทุนอ่ืนๆเงินโบนัสเงินเฉลี่ยคืน แต่
เนื่องจากว่าข้อมูลในส่วนรวมตรงนี้ยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมใหญ่ยังไม่ได้อนุมัติในวันนี้ ผู้จัดการใช้ตัวเลขตามที่
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมมาคำนวณในส่วนนี้ซึ่งเป็นตัวเลขเต็มตามที่เสนองบประมาณแผนการแผนงาน
โครงการเข้าที่ประชุมใหญ่เป็นยอดเต็มในส่วนนี้มาคำนวณเพ่ือจะได้อยู่ที่ 2.63 ในส่วนเรื่องตรงนี้เมื่อเอาทั้งสอง
ส่วนมารวมกันคือต้นทุนทางการเงินบวกส่วนส่วนรวมจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ควรจะเป็นโดย
เงินเฉลี่ยคืนคิดอยู่ที่ 6.9 เท่ากับปีนี้ จะได้อัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกควรจะต้องเสียดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่
สมาชิกจะต้องเสียคือ 6.62 เพราะฉะนั้นในวันนั้นผู้จัดการได้เสนอว่าตอนนี้เรามีอัตราเงินให้กู้แก่สมาชิกอยู่ที่
ร้อยละ 6 ตามสูตรที่คิดออกมาได้มัน 6.62 ซึ่งมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอยู่ ซึ่งถ้าดูตามตัวเลขมันจะลด
อีก 0.50 บาทไม่ได้ ถ้าดูตามตัวเลขตรงนี้เพราะว่าเราต่ำอยู่แล้วแต่ว่าที่เราคิดออกมาได้ตามสูตรเพ่ือความเป็น
ธรรมได้ปันผล 5.25 อยู่ที่ 6.62 เลยเสนอคณะกรรมการว่าควรจะให้ผ่านที่ประชุมใหญ่ก่อนเอาตัวเลขที่ที่
ประชุมใหญ่อนุมัติงบประมาณต่างๆเป็นตัวเลขที่นิ่งที่ได้อนุมัติแล้วไปวิเคราะห์ใหม่ ว่าควรจะลดได้เท่าไหร่เพ่ือ
จะได้เป็นตัวเลขที่ให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกฝ่าย

นายสมวงค์   พะลัง  รองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงเพ่ิมเติมประเด็นในเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยให้กับที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบพอสังเขปในฐานะที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการบริหาร
สหกรณ์ซึ่งจริงๆแล้วผมคือสมาชิกคนหนึ่งเพียงแต่ได้รับฉันทานุมัติตามระเบียบตามข้อบังคับให้มาทำหน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์วาระละ 2 ปีและคิดว่าการที่พวกเรา
เข้ามานั่งตรงนี้จะพยายามทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิก ที่ดีเพราะเราคือตัวแทนของสมาชิกแล้วมาบริหาร
จัดการให้กิจการดำเนินการสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์และตามหลักการของสหกรณ์อย่าง
แท้จริงในบางเรื่องเราจะต้องอาศัยความจากการในการวิเคราะห์ต่างๆ แต่ในบางเร่ืองคณะกรรมการต้องใช้
ดุลพินิจของคณะกรรมการเองตามความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินและบริหารทั่วไปในกิจการของ
เราให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ และคณะกรรมการส่วนที่เห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและเงินกู้ทำตามระเบียบข้อบังคับตามสถานการณ์ตามความจำเป็นและตามหลักการอุดมการณ์ของ
สหกรณ์อย่างแท้จริง

นายวรรรณะ   ทองเทพ  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 06792 เสนอให้ชะลอ และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการชุดใหมก่ับฝ่ายจัดการไปวิเคราะห์ใหม่ตามข้อมูลเป็นจริง

ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงว่า บางเรื่องเราต้องรู้ว่าอำนาจของที่ประชุมใหญ่คืออะไรบอกว่าทุก
คนคงทราบบางเรื่องเป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการทุกคนคงทราบการลดดอกเบี้ยเป็นอำนาจของ
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คณะกรรมการดำเนินการเมื่อชุดใหม่เข้ามาไม่เห็นด้วยเขาต้องไปเสนอในคณะกรรมการดำเนินการ ไม่ใช่
อำนาจของที่ประชุมใหญ่ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ขอให้ดูปฏิบัติตามข้อบังคับเพ่ือให้การประชุมแห่งนี้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดดอกเบี้ยจ่าย

มติที่ประชุม    อนุมัติตามที่เสนอ
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้จ่ายประมาณการ

มติที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ
หมวดที่ 3 หมวดเงินเดือน

มติที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ
หมวดที่ 4 หมวดค่าตอบแทน

นายอรรถเวทย์   มากกำเนิด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07265 เสนอว่า 4.6 ค่าตอบแทนที่
ปรึกษากฎหมาย ไมค่วรมีที่ปรึกษากฎหมาย เพราะมีคณะกรรมการถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไปว่าเป็นรายกรณี

นายสุชาติ    อุชุภาพ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02861 เสนอว่า ให้ตัดงบประมาณ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายจากที่ตั้งไว้ 180,000.00 บาท เหลือ 120,000.00 บาท 

นายเกรียงศักดิ์   จังคสุต  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 เสนอว่า ควรที่ให้มีที่ปรึกษา
กฎหมาย สำหรับค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นรายกรณี

นายประเสริฐ   สุขณีวัฒน์   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอว่า เห็นด้วยที่จะให้มี
ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายตามท่ีคณะกรรมการเสนอ

ที่ปรึกษากฎหมาย   ชี้แจง  ที่ปรึกษากฎหมายกับการทำคดีเป็นคนละเรื่อง
นายนรินทร์  ชัยดิฐอดุลย์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09857 เสนอว่างบประมาณที่ตั้งไว้

ทั้งหมดไม่ตั้งเป็นเงินเดือน แต่ตั้งเป็นค่าตอบแทนตามที่จ่ายจริง
ประธานสรุปประเด็นในการลงมติ
1. ตัดค่าตอบแทนของที่ปรึกษากฎหมายเหลือ 120,000.00 บาท เดือนละ 10,000 บาท
2. ตัดค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย  แต่ให้จ่ายเป็นรายกรณี
3. เห็นด้วย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม   อนุมัติ ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย 120,000.00 บาท เดือนละ 
10,000.00 บาท

นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 03074 เสนอว่า ข้อ 4.11 ค่าเบี้ยประชุม
เจ้าหน้าที่ ขอปรับลดให้เหลือ 100,000.00 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ประชุม 3 ครั้ง ไตรมาศละครั้ง และสิ้นปี
บัญชี 1 ครั้งและข้อ 4.20 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เสนอให้เจ้าหน้าที่เบิกท่ีประกันสังคมก่อนขาดเหลือ
เท่าไหร่จึงค่อยมาเบิกท่ีสหกรณ์ ฯ 
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คณะกรรมการดำเนินการเมื่อชุดใหม่เข้ามาไม่เห็นด้วยเขาต้องไปเสนอในคณะกรรมการดำเนินการ ไม่ใช่
อำนาจของที่ประชุมใหญ่ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ขอให้ดูปฏิบัติตามข้อบังคับเพ่ือให้การประชุมแห่งนี้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสหกรณ ์
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 หมวดดอกเบี้ยจ่าย 
  มติที่ประชุม    อนุมัติตามที่เสนอ 
 หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้จ่ายประมาณการ 
  มติที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ 
 หมวดที่ 3 หมวดเงินเดือน 
  มติที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ 
 หมวดที ่4 หมวดค่าตอบแทน 
  นายอรรถเวทย์   มากกำเนิด  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 07265 เสนอว่า 4.6 ค่าตอบแทนที่
ปรึกษากฎหมาย ไมค่วรมีที่ปรึกษากฎหมาย เพราะมีคณะกรรมการถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไปว่าเป็นรายกรณี 
  นายสุชาติ    อุชุภาพ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 02861 เสนอว่า ให้ตัดงบประมาณ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายจากที่ตั้งไว้ 180,000.00 บาท เหลือ 120,000.00 บาท  
  นายเกรียงศักดิ์   จังคสุต  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 05989 เสนอว่า ควรที่ให้มีที่ปรึกษา
กฎหมาย สำหรับค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นรายกรณี 
  นายประเสริฐ   สุขณีวัฒน์   ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09607 เสนอว่า เห็นด้วยที่จะให้มี
ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  ที่ปรึกษากฎหมาย   ชี้แจง  ที่ปรึกษากฎหมายกับการทำคดีเป็นคนละเรื่อง 
  นายนรินทร์  ชัยดิฐอดุลย์  ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 09857 เสนอว่างบประมาณที่ตั้งไว้
ทั้งหมดไม่ตั้งเป็นเงินเดือน แต่ตั้งเป็นค่าตอบแทนตามที่จ่ายจริง 
  ประธานสรุปประเด็นในการลงมติ 
  1. ตัดค่าตอบแทนของที่ปรึกษากฎหมายเหลือ 120,000.00 บาท เดือนละ 10,000 บาท  
  2. ตัดค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย  แต่ให้จ่ายเป็นรายกรณี 
  3. เห็นด้วย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
   มติที่ประชุม   อนุมัติ ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย 120,000.00 บาท เดือนละ 
10,000.00 บาท 
  นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ์ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 03074 เสนอว่า ข้อ 4.11 ค่าเบี้ยประชุม
เจ้าหน้าที่ ขอปรับลดให้เหลือ 100,000.00 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ประชุม 3 ครั้ง ไตรมาศละครั้ง  และสิ้นปี
บัญชี 1 ครั้งและข้อ 4.20 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เสนอให้เจ้าหน้าที่เบิกท่ีประกันสังคมก่อนขาดเหลือ
เท่าไหร่จึงค่อยมาเบิกท่ีสหกรณ์ ฯ  
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มติที่ประชุม   อนุมัติค่าเบี้ยประชุมเจ้าหน้าที่ ขอปรับลดให้เหลือ 100,000.00
บาท โดยมีเงื่อนไขให้ประชุม 3 ครั้ง ไตรมาศละครั้ง และสิ้นปีบัญชี 1 ครั้ง และค่าใชจ้่ายสวัสดิการ เสนอ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิประกันสังคมก่อน

สรุปมติที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอข้อ
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.7,4.8,4.9,4.10,4.12,4.13,4.14,4.15,4.16,4.17,4.18,4.19,4.20,4.21,4.22,4.23,
4.24,4.25,4.26 และ 4.6 อนุมัติ ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย 120,000.00 บาท เดือนละ 10,000.00 
บาท และ 4.11 ค่าเบี้ยประชุมเจ้าหน้าที่ ขอปรับลดให้เหลือ 100,000.00 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ประชุม 3 
ครั้ง ไตรมาศละครั้ง

หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้จ่าย 
มติที่ประชุม   อนุมติ โดยค่าใช้จ่ายสนับสนุนบำเหน็จบำนาญ บำนาญอำเภอ

เมืองไม่ขอรับงบประมาณในส่วนนี้แต่ให้ไปเป็นของบำนาญจังหวัดชุมพร
หมวดที่ 6 หมวดค่าวัสดุ

มติที่ประชุม    อนุมัติ
4.5 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี
พ.ศ.  2562 ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกันประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 จำนวน 2,500 ล้านบาท 
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชุมพร จำกัด ได้มีมติให้เสนอวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกันต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำหรับใช้ในการดำเนินกิจการประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติ

4.6 พิจารคัดเลือกผู้สอบบญัชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564
นายบรรจง  โลกมิตร ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดการนำเสนอบริษัทที่เสนอเข้า

รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 3 
บริษัท คือ

1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย โดยนายมนตรี ช่วยชู ค่าธรรมเนียม 
150,000.00 บาท

2. บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด โดยนายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ค่าธรรมเนียม  
150,000.00 บาท

3. บริษัท สำนักงานบัญชีทองเอก จำกัด  โดยนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ค่าธรรมเนียม 
160,000.00 บาท
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ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดท่ีนำเสนอในวาระการประชุมหน้า 166-176 
และประธานในที่ประชุมได้ขอมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย โดยนายมนตรี ช่วยชู เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564  โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 150,000.00 บาท 

4.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด หมวด 11 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงเหตุผลที่แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 
2564 สรุปสาระสำคัญคือหมายความว่าในปีบัญชีหน้าในการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการในจำนวน 5 คน ใน 1 คน 
จะต้องมีความรู้ปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และหลักการที่ 2 คือวาระการ
ดำรงตำแหน่งจะอยู่คราวละ 2 ปี ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ไปตามระเบียบนายทะเบียนทุกประการ

มติที่ประชุม   เห็นชอบ
4.8 พิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก                 

สมาชิกสมทบ คู่สมรสของสมาชิก และการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2564
ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์ศพ ฯ “เมื่อ

สมาชิกถึงแก่ความตายสหกรณ์ ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ 400,000.00 บาท แต่หลักการใหม่คือ
สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปจะให้เพ่ิมขึ้นปีละ 10,000 บาท แต่ทั้งนี้ เงินเพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 
200,000.00 บาท เมื่อรวมแล้วคนที่มีอายุสมาชิกสหภาพ 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเมื่อถึงแก่ความตายจะได้รับเงิน 
600,000.00 บาท และเมื่อดูงบประมาณกับดูสถิติแล้วให้สมาชิกแห่งนี้ตายพร้อมกัน 50 คน จะใช้เงินไม่เกิน 
30 ล้านบาท และ ที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการชุดต่อไปจะต้องไปปฏิบัติ
ตามนี้เพราะว่าเป็นต้นความจริงแล้วคณะกรรมการจะมีมติเลยได้ในชุดที่ผ่านมา แต่ว่าเพ่ือให้เกียรติแห่งที่
ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาเนื่องจากต้องมีงบประมาณอาจจะประมาณไม่เกิน 30 ล้านบาท”

มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ
4.9 พิจารณาเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระเบียบว่าด้วย การสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ หน้า 194-197“ หลักการสำคัญคือคล้ายกับการเลือกตั้งและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแต่มี
ที่แปลกแยกมาคือหมายความว่าผู้สมัครต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วน 1 ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินการ
ธนาคารต้องสมัครกลุ่มหนึ่ง ส่วนที่ 2 มีความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร สมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้อง
เป็นสมาชิกเพราะสหกรณ์ ฯ คำนึงเห็นว่าหาคนที่จบทางด้านการเงินการธนาคารคงจะมีไม่มากแล้วมีของใน
วิทยาลัยอาชีวะและเป็นกฎหมายบังคับเป็นหลักการ ซึ่งสอดคล้องกับตากการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
แตเ่วลาเลือกกำหนดรายละเอียดจะต้องมีบัตร 2 ใบไหนเลือกคือกลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มสมาชิกธรรมดา กลุ่มท่ี2 คือ                 
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  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดท่ีนำเสนอในวาระการประชุมหน้า 166-176 
และประธานในที่ประชุมได้ขอมติต่อที่ประชุม 
   มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย โดยนายมนตรี ช่วยชู เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564  โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 150,000.00 บาท  

 4.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด หมวด 11 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงเหตุผลที่แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 
2564 สรุปสาระสำคัญคือหมายความว่าในปีบัญชีหน้าในการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการในจำนวน 5 คน ใน 1 คน  
จะต้องมีความรู้ปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และหลักการที่ 2 คือวาระการ
ดำรงตำแหน่งจะอยู่คราวละ 2 ปี ส่วนรายละเอียดอืน่ๆ ไปตามระเบียบนายทะเบียนทุกประการ 
   มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 4.8 พิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก                 
สมาชิกสมทบ คู่สมรสของสมาชิก และการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2564 
  ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์ศพ ฯ “เมื่อ
สมาชิกถึงแก่ความตายสหกรณ์ ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ 400,000.00 บาท แต่หลักการใหม่คือ
สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปจะให้เพ่ิมขึ้นปีละ 10,000 บาท แต่ทั้งนี้ เงินเพ่ิมสูงสุดไม่เกิน 
200,000.00 บาท เมื่อรวมแล้วคนที่มีอายุสมาชิกสหภาพ 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเมื่อถึงแก่ความตายจะได้รับเงิน 
600,000.00 บาท และเมื่อดูงบประมาณกับดูสถิติแล้วให้สมาชิกแห่งนี้ตายพร้อมกัน 50 คน จะใช้เงินไม่เกิน 
30 ล้านบาท และ ที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการชุดต่อไปจะต้องไปปฏิบัติ
ตามนี้เพราะว่าเป็นต้นความจริงแล้วคณะกรรมการจะมีมติเลยได้ในชุดที่ผ่านมา แต่ว่าเพ่ือให้เกียรติแห่งที่
ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาเนื่องจากต้องมีงบประมาณอาจจะประมาณไม่เกิน 30 ล้านบาท” 

   มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ 
 4.9 พิจารณาเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ที่ปรึกษากฎหมาย  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระเบียบว่าด้วย การสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ หน้า 194-197“ หลักการสำคัญคือคล้ายกับการเลือกตั้งและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแต่มี
ที่แปลกแยกมาคือหมายความว่าผู้สมัครต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วน 1 ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินการ
ธนาคารต้องสมัครกลุ่มหนึ่ง ส่วนที่ 2 มีความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร สมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้อง
เป็นสมาชิกเพราะสหกรณ์ ฯ คำนึงเห็นว่าหาคนที่จบทางด้านการเงินการธนาคารคงจะมีไม่มากแล้วมีของใน
วิทยาลัยอาชีวะและเป็นกฎหมายบังคับเป็นหลักการ ซึ่งสอดคล้องกับตากการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
แตเ่วลาเลือกกำหนดรายละเอียดจะต้องมีบัตร 2 ใบไหนเลือกคือกลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มสมาชิกธรรมดา กลุ่มท่ี2 คือ                   
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กลุ่มที่มีความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร ในระเบียบนี้ความจริงไม่ต้องเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แต่ว่า
เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่แห่งนี้เพ่ือมีมติร่วมกัน”

มติที่ประชุม   เห็นชอบ

4.10 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 
นายกิจจา  เก่งการไถ  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 

และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นผู้รายงานผลการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ดังนี้

1. ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ได้แก่ นายเรืองชัย   จิตรภิรมย์ คะแนนที่ได้ 
3,423 คะแนน

มติที่ประชุม   เห็นชอบ
2. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

- หน่วยจังหวัด ได้แก่ นายวีระศักดิ์   อินทร์กลับ  คะแนนที่ได้ 450 คะแนน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
- หน่วยท่าแซะ ได้แก่ นายบัณฑิต   รอดโต  คะแนนที่ได้ 754 คะแนน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
- หน่วยหลังสวน ได้แก่ นายเบญจางค์  นิยมธรรมชาติ คะแนนที่ได้ 774 คะแนน
มติที่ประชุม  เห็นชอบ
- หน่วยละแม ได้แก่ นายคะนอง   พรหมสุวรรณ คะแนนที่ได้ 242 คะแนน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
- หน่วยพะโต๊ะ ได้แก่ นายสุรพล  ท้อสุวรรณ คะแนนที่ได้ 159 คะแนน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
- หน่วยปะทิว  ได้แก่ นายเอกชัย  จันทร์มี คะแนนที่ได้ 287 คะแนน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
- หน่วยมัธยม ฯ ได้แก่ นายพะเนิน  อุชุภาพ  คะแนนที่ได้ 986 คะแนน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ

4.11 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
นายกิจจา  เก่งการไถ  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 

และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นผู้รายงานผลการสรรหาผู้
ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 254 ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม คะแนนที่ได้ 3,917 คะแนน
ลำดับที่ 2 นายสมชาย โกฏิวิเชียร คะแนนที่ได้ 3,698 คะแนน
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ลำดับที่ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ คะแนนที่ได้ 3,546 คะแนน
ลำดับที่ 4 นายสุรพล เหมตระเวน คะแนนที่ได้ 3,313 คะแนน
ลำดับที่ 5 นายเสรี ขวัญยืน คะแนนที่ได้ 3,126 คะแนน

มติที่ประชุม   เห็นชอบ
และนายเกรียงศักดิ์   จังคสุต   สำรองอันดับที่ 1 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี-
ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ให้เจริญก้าวหน้า ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ) ชัยภูมิ     นาคสังข์  ผู้จดบันทึกการประชุม
       (นายชัยภูมิ    นาคสังข์)
      กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ) บรรจง  โลกมิตร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
        (นายบรรจง  โลกมิตร)
          ประธานกรรมการ
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